

ข่าวประจำวัน ที่ 15 มีนาคม 2563

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	ข่าวสดออนไลน์	โล่งอกไปที! ส.ส.พลังประชาชน รอด คดีแจกเงินหาเสียง กกต. แจงปม ยกคำร้อง	4
2	มติชนออนไลน์	'พิธา' นั่ง หน.พรรคก้าวไกล 'ชัยวัช' เลขฯ นำทัพ 54 ส.ส. เปิด โลโก้หัวลูกศรสีส้ม พุงเป่าหมาย	5
3	คมชัดลึกออนไลน์	เปิดตัวโลโก้ "ก้าวไกล" ยัน 54 ส.ส.อดีต อนาคต.ย้ายสังกัดพรรค	8
4	BBC ออนไลน์	พรรคก้าวไกล : มติเอกฉันท์ ทิม-พิธา นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล ประกาศเริ่มบทที่ 2 ของอนาคตใหม่	9
5	BrightTV ออนไลน์	อนาคตใหม่ ร่ายยาวเหยียด แก่ รธน. – จี๋ กมธ.พ้นสภา	12
6	ไทยโพสต์ออนไลน์	เปิดวิสัยทัศน์ 'หัวหน้าพรรคก้าวไกล' ลั่นประกายไฟแห่งความหวังเพื่อ เปลี่ยนแปลงสังคมถูกปลุกขึ้นแล้ว	15
7	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	"พิธา" โชว์วิสัยทัศน์หัวหน้า "ก้าวไกล" บทที่สองของพรรคอนาคตใหม่	17
8	แนวหน้าออนไลน์	'พิธา' นำทัพพรรค'ก้าวไกล' สานต่อ 'อนาคต.' รื้อเผด็จการ-สถาปนา นิติรัฐ ทำงานคู่ปชช.	19
9	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	มติเอกฉันท์เลือก 'พิธา ลิมเจริญรัตน์' เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล	20
10	เนชั่นสุดสัปดาห์ ออนไลน์	ไม่พลิกโผ "พิธา" นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมเปิดตัวโลโก้	21
11	เดลินิวส์ออนไลน์	ตามคาด 'พิธา' นั่ง หน.พรรคก้าวไกล โชว์สานต่อจิตวิญญาณ อนาคต.	22
12	ฐานเศรษฐกิจออนไลน์	ตามคาด "พิธา" นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล	24
13	ผู้จัดการออนไลน์	"พิธา" นั่ง หน.ก้าวไกล "ชัยวัช" เลขฯ-โฆษกลั่นมี 54 ส.ส.ร่วม	25
14	ไทยโพสต์ออนไลน์	สัมภาษณ์เปิดชื่อ 5 ส.ส.ที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล	26
15	มติชนออนไลน์	อนุ กมธ.ตั้งรับ นศ. ชงแก้ไข รธน. ชี้ หลายเรื่องตรงกัน รับปากคุยรัฐ เลิกกดดันคนจัดแฟลชม็อบ	27
16	แนวหน้าออนไลน์	อนุ กมธ. ตั้งรับ 'นิสิต-นศ.' เสนอแก้ไข รธน. ที่มานายกฯ-หันอำนาจ ส.ว.	29
17	คมชัดลึกออนไลน์	งบสูง 1.2 หมื่นล้าน-σόขัดแย้ง แก่ รธน. อาจไปไม่ถึงฝัน	31
18	ประชาไทออนไลน์	เครือข่ายนักศึกษา ม.ขอนแก่น จัดแฟลชม็อบ 'มข.พอกันที' ครั้งที่ 2	33
19	มติชนออนไลน์	พปชร. ผุดหลักสูตรติวเข้ม ส.ส.-อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรค จ่อเชิญ 'วิชญ์' ให้ความรู้ รธน.	35

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
20	ไทยโพสต์ออนไลน์	พปชร. ตื่นแล้ว!เปิดหลักสูตร 1 เดือนอบรม ส.ส.ของพรรค ทำงานในสภาฯ อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ	36
21	ผู้จัดการออนไลน์	ไม่มีศัตรูถาวร! “ลุงไพศาล-“ตู” จตุพร” ต่อกันมา 10 ปี วันนี้ “จูบปาก” เพื่อชาติ ไม่มีสี ยุติขัดแย้งการเมือง	37

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	แนวหน้าออนไลน์	บทความพิเศษ : ควรเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นนายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร	39
2	โพสต์ทูเดย์ออนไลน์	ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้ง	43
3	คมชัดลึกออนไลน์	ขอให้ 17 ส.ส.พชป. ลาออกแล้วไปตั้งพรรคใหม่	46
4	ประชาชาติธุรกิจออนไลน์	ปัญญาชน อ่านมือนักศึกษา การตื่นรู้ครั้งใหญ่ 14 ตุลาซ้อนพฤษภา ทมิฬ	48

ข่าวอ้างอิง

โล่งอกไปที! ส.ส.พลังประชาชน รอด คดีแจกเงินหาเสียง กกต. แจงปมยกคำร้อง
14 มี.ค. 2563 14:23 น.



ส.ส.สมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน รอด คดีแจกเงินหาเสียง กกต. แจงปมยกคำร้อง

วันนี้ (14 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่คำวินิจฉัยยกคำร้องกรณี น.ส.ไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส. สมุทรปราการ พรรคพลังประชาชน ผู้ถูกร้อง ที่ 1

นายสุรินทร์ สวัสดิ์ทัต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ ผู้ถูกร้อง ที่ 2

นายสมชาย ก่งอ่อน ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ ผู้ถูกร้อง ที่ 3

และนายสำเริง ศรีพระราม ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ ผู้ถูกร้อง ที่ 4

ได้มีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.บ.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง(1) กล่าวคือ ผู้ถูกร้องทั้งสี่จัดทำใ้เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียม เพื่อจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ น.ส.ไพลิน

กกต. ได้พิจารณา รายงานไต่สวนตลอดจนพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเห็นว่า ก่อนวันเลือกตั้งประมาณ 2-3 วัน นายสุรินทร์ ขับขี่จักรยานยนต์ไปที่บ้านพยานฝ่ายผู้ร้องและขอให้จัดซื้อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ โดยมีการจกรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้แก่ นายสุรินทร์ ทั้งสิ้นจำนวน 13 คน

ซึ่งนายสุรินทร์ให้ตัดออกไป 4 คนเหลือรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 9 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 เวลา 07.30 น. นายสุรินทร์ได้ขีรถจักรยานยนต์นำเงินไปให้พยานฝ่ายผู้ร้องที่บ้าน เพื่อนำเงินไปแจกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามรายชื่อที่จัดไว้ 9 คน คนละ 400 บาทรวมเป็นเงิน 3,600 บาท

แล้วบอกให้ลงคะแนนให้แก่ น.ส.ไพลิน โดยบอกว่าเป็นเงินของนายสำเริง ซึ่งนายสุรินทร์จะให้เงินคนละ 500 บาท แต่นายสมชายได้หักเงินไว้คนละ 100 บาทโดยพยานฝ่ายผู้ร้องไม่ได้นำเงินที่นายสุรินทร์นำมาให้ไปแจกให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่อย่างใด

จากการไต่สวนมีพยานเพียง 2 คนที่อ้างว่าได้รับเงินจากนายสุรินทร์ ส่วนพยานที่พยานฝ่ายผู้ร้องอ้างว่าเป็นผู้จกรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้แก่ นายสุรินทร์ และพยานบางคนที่เป็นผู้มีรายชื่อให้ถ้อยคำสอดคล้องกันว่าพยานทราบจากพยานฝ่ายผู้ร้องว่ามีบุคคลนำเงินมาให้แต่พยานไม่ได้รับ และไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการให้เงินดังกล่าว

ประกอบกับการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินไม่พบการโอนเงินระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้อง และการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอและลายนิ้วมือแฝงในธนบัตรที่ผู้ร้องอ้างเป็นพยานผลการตรวจพิสูจน์ไม่พบลายนิ้วมือแฝง จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นธนบัตรฉบับเดียวกันกับที่พยานฝ่ายผู้ร้องอ้างว่าได้รับมาจากนายสุรินทร์

อีกทั้งพยานฝ่ายผู้ร้องอ้างว่าได้รับเงินเมื่อวันที่ 24 มี.ค. แต่กลับมายื่นคำร้องเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 62 การให้ถ้อยคำของพยานฝ่ายผู้ร้องและพยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำมาแสดงจึงมีน้ำหนักน้อยไม่น่าเชื่อถือข้อเท็จจริง จึงฟังไม่ได้ว่าผู้ถูกร้องทั้งสี่กระทำการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ตามคำร้องแต่อย่างใด

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/news_3750924

‘พิธา’นั่งหน.พรรคก้าวไกล ‘ชัยธวัช’ เลขาฯ นำทัพ 54 ส.ส. เปิดโลโก้หัวลูกศรสีส้ม ฟุ้งเป้าหมาย

วันที่ 14 มีนาคม 2563 - 16:09 น.



“พิธา ลี้มเจริญรัตน์” นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดตัวโลโก้หัวลูกศรสีส้ม พร้อมฟุ้งไปยังเป้าหมาย ที่อยู่ข้างหน้า

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม ที่พรรคก้าวไกล นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล แถลงว่า ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิธา ลี้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นเลขาธิการ นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล เป็นนายทะเบียน นางสาวณัฐภัทร์ กุลเศรษฐฐิติ เป็นเหรัญญิก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออก นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอมรัตน์ โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคกลาง นายสุเทพ อู่อ้น เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงาน และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นโฆษกพรรค และคณะโฆษกพรรคอีก 3 คน ได้แก่ นายณัฐชา บุญไชยอินทร์สวัสดิ์ น.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา และนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

ขณะที่รองหัวหน้าพรรค ที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหาร 4 คน ประกอบด้วย น.ส. ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย นายพิจารณ์ ชาวพัฒน์วงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย และพล.ต.ต.สุพิศาลภักดินฤณกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมืองและกิจการพิเศษ

สำหรับ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันนี้ มีทั้งหมด 50 คน โดยนายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ย้ายไปสมัครสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว

ส่วนอีก 4 คน คือนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. กักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศมา นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุมวันนี้ได้ นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่อยู่ระหว่างการใส่เฝือกขาและทำกายภาพบำบัด และนายวินท์ สุธีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้และยังไม่ได้แสดงผล อย่างไรก็ตามนายวิโรจน์ ได้ประกาศบนเวทีว่าพรรคก้าวไกล มีส.ส.ทั้งหมด 54 คน

โดยมีรายงานว่า ผู้ที่ไม่ได้มาร่วมประชุมได้ฝากใบสมัคร และชำระค่าสมาชิกพรรคตลอดชีพมาแล้ว



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกลยังได้เปิดตัว โลโก้พรรคก้าวไกล มีลักษณะเป็นหัวลูกศรสีส้ม หมายถึงหัวลูกศรที่พร้อมพุ่งไปยังเป้าหมาย ที่อยู่ข้างหน้า และใช้สีส้มเป็นสีประจำพรรค หมายถึง "แสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ"

นายพิธา กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะหัวหน้าพรรคว่า “สวัสดิ์พี่น้องประชาชนทุกท่าน ผมพิธา ล้มเจริณรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ถือเป็นการกล่าวสุนทรพจน์ครั้งแรกในตำแหน่งหัวหน้าพรรค เพราะถ้าวรถึงวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม จะเป็นการไปปรับฟังข้อกล่าวหาที่สน.ปทุมวัน เป็นภารกิจแรกแทน ทั้งนี้เป็นเวลากว่า 23 วัน ที่พรรคอนาคตใหม่ ถูกทำให้หายไปจากการเมืองไทย และเป็นเวลาที่ทำให้ผู้แทนราษฎรอย่างพวกเราจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ ต้องไร้สังกัดพรรคการเมือง แต่วันนี้เราได้ย้ายสู่บ้านใหม่อย่างเป็นทางการกับพรรคก้าวไกล วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิก ส.ส. และผู้สนับสนุนทุกคน ที่ไว้วางใจให้ผมเป็นหัวหน้าพรรค ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก กำลังใจจากทุกคนถือเป็นเชื้อไฟชั้นดี ทำให้พวกเราเดินทางต่อไปได้อย่างไม่ย่อท้อ พรรคก้าวไกลคือบทที่สองของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งบทแรกของพวกเรามีสมาชิกมากกว่า 6 หมื่นคนที่ร่วมสร้างพรรคขึ้นมา และทั้งหมดที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนที่จะพาให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง”

“วันที่ 14 มีนาคม 2563 บันทึกลงไว้ว่าพรรคก้าวไกล และพวกเราผู้รักความเป็นธรรม เชื่อมมั่นในระบบประชาธิปไตย จะเริ่มขีดเขียนบทเองร่วมกันในบทที่สองกับพรรคก้าวไกล ซึ่งพรรคนี้สืบทอดเจตนารมณ์ อุดมการณ์ และจิตวิญญาณมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ เราจะเดินทางทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ จะยังคงเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวังในประเทศนี้ จะขอเป็นปากเสียงให้กับคนที่ไร้อำนาจในสังคม เราจะไม่ใช่พรรคชั่วคราว แต่จะเป็นสถาบันทางการเมืองที่จะพาประเทศไทยกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย เรายึดมั่นและพร้อมต่อสู้เพื่อพาประเทศ เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ยุติระบอบรัฐประหาร และสถาปนานิติรัฐที่ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียม เรายังยึดมั่นในนโยบาย สามฐานราก แปดเสาหลัก หนึ่งปึกธงประชาธิปไตย เพื่อสร้างประเทศ และคนไทยให้ก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน”

นายพิธา กล่าวว่า วันนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ เรากำลังเผชิญวิกฤตรอบด้าน และแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่มีศักยภาพที่จะนำพาประเทศให้เดินต่อไปได้ ข้าพาคณทั้งชาติลงเหว ประเทศไทยเป็นประเทศที่ความเป็นอยู่ของประชาชนถูกกำหนดโดยเหล่าอภิสิทธิ์ชน ทหาร เหล่าราชการ และกลุ่มทุนผูกขาด แม้ประชาชนจะพยายามตะโกนบอก แต่เสียงก็ไม่เคยดังพอที่รัฐบาลจะได้ยิน หรือทำเป็นหูทวนลม ทั้งนี้มีนักรัฐศาสตร์คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลล้มเหลว แต่เป็นเรื่องของรัฐบาลล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งวันนี้ความรุนแรงของการแพร่ระบาดไม่เท่ากับความตื่นตระหนกของประชาชนจากการทำงานของรัฐบาล วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 ทำให้คนไทยต้องตายผ่อนส่งเพียงเพราะรัฐบาลต้องการเอาใจนายทุน วิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สุดภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตรติดลบ

ทั้งหมด วิกฤตการเมืองที่เกิดจากรัฐธรรมนูญ ที่สืบทอดมาจากคสช. ใช้ ส.ว. แต่งตั้ง 250 คน เป็นฐานรักษาอำนาจ ออกแบบระบบเลือกตั้ง ไม่ให้มีพรรคไหนมีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง เพื่อให้เสียงข้างมากกระจายไปอยู่ตามพรรคต่างๆ จนเกิดวิกฤตรัฐบาล 19 พรรค บริหารประเทศไร้ประสิทธิภาพ ขาดเอกภาพ สาละวนอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เกิดสภาเสียงปรี่มน้ำ จนมีเรื่องการซื้อ ส.ส. เกิดองค์กรอิสระที่เลือกปฏิบัติ และเกิดประบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน อีกทั้งมีการทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก

นายพิธา กล่าวว่า หากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล การแก้ไขโควิด-19 ในวันนี้จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จะไม่เอาภาษีของคนไทยไปตักน้ำพริกละลายแม่น้ำ แล้วไปอุ้มตลาดทุน แต่เราจะนำเงินหมื่นล้านบาทสร้างอุตสาหกรรม สุขภาพ สร้างบุคลากร สร้างงาน และเพิ่มงบวิจัย เพราะเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยมีศักยภาพเพียงพอ หากมีห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งงบประมาณ เราอาจจะมียุทธศาสตร์หรือยาต้านโรคจากฝีมือคนไทยก็ได้ ซึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นเหตุผลให้พรรคก้าวไกลต้องเดินตามนโยบายของอดีตพรรคอนาคตใหม่ คือการแก้ไขปัญหา โครงสร้างมากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และแน่นอนว่าเรายังคงเดินหน้า การร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช. 17 ฉบับ เพื่อยุติมรดกกฎหมายยุครัฐประหารที่ยังคงริดรอนสิทธิประชาชนอยู่ และยังคงเดินหน้าร่าง พระราชบัญญัติยกเลิกการเกณฑ์ทหารเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย มีสวัสดิการที่ดี และทหารชั้น ผู้น้อยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี เรายังคงเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เพื่อยกระดับสิทธิและสวัสดิการของ แรงงาน ยังเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า เพื่อไม่ให้จำกัดอยู่ที่นายทุนไม่กี่ราย และสิ่งสำคัญพรรคจะคง เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดลำดับความสำคัญทางอำนาจใหม่ ให้ประชาชนมีอำนาจต่อรอง มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น ให้สถาบันการเมืองจากการเลือกตั้ง มีอำนาจเป็นปากเสียงให้ประชาชน และต้องยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง ยกเลิกยุทธศาสตร์ 20 ปี และแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระ ให้ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุด ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบรับสภาไม่ให้เป็นสภา ตราয়ให้รัฐบาล เดิมพรรคมี ส.ส. 87 คน ตอนนีเหลือเพียง 54 คน จากสภาเสียงปรี่มน้ำ กลายเป็นสภางูเห่า สร้าง ความมั่นใจให้กับรัฐบาลในบรรยากาศมืดมิด แต่ยังมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์

"พวกเราจะลุกขึ้นสู้ โดยเฉพาะจากกลุ่มเยาวชน สถาบันการศึกษามากกว่า 40 แห่ง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ออกมารณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจว่า เขาต้องการประเทศที่ดีกว่า มีความเป็นธรรมและมี อนาคตมากกว่านี้ แม้จะถูกขัดขวางกดดันถูกข่มขู่คุกคามจากผู้ใหญ่ แต่ทุกคนยังยืนหยัดลุกขึ้นต่อสู้ท่ามกลางความมืด มิด พวกเรากำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาน่าตื่นเต้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย จะเป็นโอกาสที่พรรคการเมืองจะ ได้เขยื้อนไปในทางที่ดีขึ้น เพราะพลังนักศึกษาจากทั่วประเทศที่ลุกขึ้นทวงสิทธิในการเป็นเจ้าของประเทศ เราได้เห็น ประกายไฟและความหวังถูกปลุกขึ้นในกลุ่มคน ซึ่งเป็นไฟที่จะทำให้ ส.ส. ของพรรคก้าวไกลต้องก้าวต่อไป โดยการยืน หยัดในรัฐสภา เพื่อเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อทำให้ระเทศนี้ก้าวไกลไปกว่าที่เป็น รอคอยความหวังและอนาคตที่ จะกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้ง เราจะทำหน้าที่ในสภาอย่างแข็งขันคู่ขนานไปกับความเคลื่อนไหวของประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อนำประเทศฝ่าฝันวิกฤตและนำประเทศกลับสู่วิถีทางประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดอีกครั้ง"

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2054874

คม.ชัด.ลึก

เปิดตัวโลโก้ "ก้าวไกล" ยัน 54 ส.ส.อดีต อนาคต.ย้ายสังกัดพรรค

14 มีนาคม 2563 - 16:55 น.



มติเอกฉันท์ ก้าวไกล เลือก “พิธา” เป็นหัวหน้าพรรค ยัน ส.ส. 54 คน ร่วมไปต่อสมัครเป็นสมาชิกพรรคแล้วพร้อมเปิดตัวโลโก้หัวลูกศรสีส้ม พุ่งทะยานไปสู่แสงสว่าง

พรรคก้าวไกล - 14 มี.ค.2563 นายวิโรจน์ ลักษณะอดิสร โฆษกพรรคก้าวไกล แถลงว่า ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นเลขาธิการ นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล เป็นนายทะเบียน นางสาวณิธิภัทร์ กุลเศรษฐสิทธิ เป็นเหรัญญิก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ

นายสมชาย ฝั่งชลจิตร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้ น.ส.เบญจา แสงจันทร์ เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออก นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอมรัตน์ โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคกลาง นายสุเทพ อ้วน เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงาน และนายวิโรจน์ ลักษณะอดิสร เป็นโฆษกพรรค พร้อมคณะโฆษกพรรคอีก 3 คน ได้แก่ นายณัฐชา บุญไชยอินทร์ ส.ส.สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา และนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

นายวิโรจน์ กล่าวอีกว่า สำหรับรองหัวหน้าพรรค ที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหาร 4 คน ประกอบด้วย น.ส. ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย นายพิจารณ์ เขาวพัฒนาวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย และพล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมืองและกิจการพิเศษ ทั้งนี้ พรรคก้าวไกล มี ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ย้ายมาสมัครเป็นสมาชิกแล้ว 54 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันนี้ มีทั้งหมด 50 คน โดยนายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ย้ายไปสมัครสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว ส่วนอีก 4 คน คือนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. กักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเพิ่งกลับจากต่างประเทศ นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุมวันนี้ได้

นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่อยู่ระหว่างการใส่เฝือกขาและทำกายภาพบำบัด และนายวินท์ สุธีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้และยังไม่ได้แสดงเหตุผล โดยเป็นที่น่าสังเกตว่านายพิธากล่าวบนเวทีว่า ส.ส.ของพรรคเหลืออยู่เพียง 46 คน แต่ในช่วงทำนายวิโรจน์ ได้ประกาศบนเวทีว่าพรรคก้าวไกล มี ส.ส.ทั้งหมด 54 คน ทั้งนี้มีรายงานว่า ส.ส.ผู้ที่ไม่ได้มาร่วมประชุมได้ฝากใบสมัคร และชำระค่าสมาชิกพรรคตลอดชีพมาแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกลยังได้เปิดตัว โลโก้พรรคก้าวไกล มีลักษณะเป็นหัวลูกศรสีส้ม หมายถึงหัวลูกศรที่พร้อมพุ่งไปยังเป้าหมาย ที่อยู่ข้างหน้า และใช้สีส้มเป็นสีประจำพรรค หมายถึง "แสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ"

อ้างอิง :

https://www.komchadluek.net/news/politic/422324?utm_source=category&utm_medium=internal_referral&utm_campaign=politic

พรรคก้าวไกล : มติเอกฉันท์ ทิม-พิธา นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล ประกาศเริ่มบทที่ 2 ของอนาคตใหม่



นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) คนใหม่ตามคาด หลังที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคมีมติเป็น "เอกฉันท์" เลือกเขาเป็นผู้นำพรรคคนใหม่ชนิดไร้คู่แข่ง ด้วยคะแนนเสียง 256 เสียง งดออกเสียง 4 จากองค์ประชุมทั้งหมด 260 คน

"...เราคือคนขีดเส้นทางนี้เอง เส้นทางของการเปลี่ยนแปลง..."

บทเพลงประจำพรรคจบลง เมื่อนายพิธานำเพื่อน ส.ส. สังกัดพรรคก้าวไกลจำนวน "ครึ่งร้อย" เดินทางถึงหน้าเวทีเพื่อพบปะสมาชิกพรรคและประชาชน พร้อมเปิดเผยโฉมหน้าคณะกรรมการบริหาร (กก.บห.) ชุดใหม่จำนวน 29 คนต่อสาธารณชน

นายชัยวัช ตุลารธน อดีตรองเลขาธิการ อนค. ได้รับเลือกให้เป็นเลขาธิการพรรคก้าวไกล ทั้งนี้เมื่อ 2 ปีก่อน นายชัยวัชเป็น 1 ใน 3 ผู้ก่อการหลักในคราวก่อตั้ง อนค. ร่วมกับนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ และนายปิยบุตร แสงกนกกุล

การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกลวันนี้ (14 มี.ค.) เกิดขึ้นที่ศูนย์ประสานงานอดีต อนค. ฝั่งธนบุรี ซึ่งถูกแปรสภาพเป็นที่ทำการพรรคก้าวไกลเรียบริ้ว และเกิดขึ้นในวันที่ 23 หลังศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบ อนค.

นายพิธาประกาศว่า พรรคก้าวไกลคือ "บทที่ 2 ของอดีต อนค." คือพรรคที่สืบทอดเจตนารมณ์ อุดมการณ์ และจิตวิญญาณมาจากอดีต อนค. และจะยังเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวังในประเทศ เป็นปากเสียงให้กับคนตัวเล็กตัวน้อย พาประเทศไทยกลับไปสู่ประชาธิปไตย ยุติระบอบรัฐประหาร สถาปนานิติรัฐที่ทุกคนเสมอหน้ากันต่อหน้ากฎหมาย และยึดมั่นในนโยบายเดิมของ อนค.

พิธาประกาศพา ปท.ออกจากรักต-หวนคืนสู่ประชาธิปไตย

หัวหน้าพรรครวัย 40 ปี กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ต่อไปว่า ไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุด เต็มไปด้วยวิกฤตรอบด้านที่แสดงให้เห็นว่า "รัฐบาลปัจจุบันไม่มีศักยภาพในการนำพาประเทศไปต่อได้ และจะทำให้คนทั้งประเทศลงเหว" ตลอดเวลาที่ผ่านมา ชีวิตของประชาชนไทยถูกกำหนดโดยอภิสิทธิ์ชน กองทัพ ข้าราชการ และกลุ่มทุนผูกขาดเสียงของประชาชนไม่เคยดังพอที่รัฐบาลจะได้ยิน หรือได้ยินก็ทำหวนลม

นายพิธาอ้างคำกล่าวของนักรัฐศาสตร์ที่ว่าขณะนี้สภาพการบริหารประเทศของรัฐบาลอยู่ใน "สภาวะรัฐบาลล้มเหลว" ไม่สามารถรับมือกับสารพัดวิกฤต ทั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19, ฝุ่นพิษ, เศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ รวมถึงวิกฤตการเมืองที่เกิดจากรัฐธรรมนูญ ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ใช้ ส.ว. 250 คนเป็น "เครื่องมือสืบทอดอำนาจ"

หัวหน้าพรรคการเมืองคนล่าสุดประกาศเดินหน้าผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศมีอำนาจอย่างแท้จริง ยกเลิก ส.ว.แต่งตั้ง, ยกเลิกยุทธศาสตร์ 20 ปี และแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระให้ยึดโยงกับประชาชน

นายพิธายังกล่าวถึงการลุกขึ้นสู้ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาในสถานศึกษากว่า 40 แห่ง หรือที่รู้จักในชื่อ กิจกรรม "แฟลชม็อบ" ว่า ทำให้เขาได้เห็นประกายไฟแห่งความหวังถูกปลุกขึ้น เป็นประกายไฟที่จุดให้ ส.ส.พรรคก้าวไกล ก้าวต่อไป ยืนหยัดในรัฐสภาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ทำให้ประเทศนี้ก้าวไปได้ไกลกว่านี้

การเมืองอำนาจนิยมบุญคุณ ธนาธร-ปิยบุตร หวนกลับมาสมัครเป็นสมาชิกก้าวไกล

ก่อนการประชุมจะเริ่มต้นขึ้น ส.ส. สังกัดอดีต อนาคต. จำนวน 50 คนได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลเพื่อรักษาสมาชิกภาพตามกฎหมาย ในจำนวนนี้มีนายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวมอยู่ด้วย แม้ก่อนหน้านี้ 2 วัน เขาเพิ่งออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าจะไม่ไปร่วมงานกับพรรคก้าวไกลเพราะ "ละเลยคนอีสาน" จนถูกเพื่อนร่วมพรรคบางส่วนรุมวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

"คนอย่างผมถ้าไม่รู้จักบุญคุณคน คงไม่เดินกลับมา" นายคารมกล่าว ก่อนขยายความว่า "ผู้มีบุญคุณ" กับเขาหมายถึงนายธนาธรและนายปิยบุตรที่ร่วมกันหาเสียงและทุ่มเทกันมาในคราวสังกัด อนาคต.

ท่าทีกลับไปกลับมาของนักการเมืองรายนี้ทำให้เกิดข้อกล่าวหาว่าเขาอาจเป็น "งูเห่าฝากเลี้ยง" ให้อยู่ในพรรคก้าวไกลหรือไม่ เจ้าตัวปฏิเสธทันควันโดยบอกว่า "คนอย่างผมใครฝากไม่ได้ ถ้ายังอยู่ก็อยู่ ถ้าจะไปก็ออกไป"

ปีซีไทยตรวจสอบสถานะการเข้าสังกัดพรรคการเมืองของอดีต ส.ส.อนาคต. ทั้ง 65 คน พบว่าทุกคนมีสังกัดใหม่เรียบร้อยแล้ว แม้มี ส.ส. อยู่ 4 คนไม่ได้เดินทางมายังที่ทำการพรรคก้าวไกลวันนี้ก็ตาม แต่ได้แจ้งเหตุผลความจำเป็นส่วนตัวต่อ กก.บห. พร้อมประสานงานส่งเอกสารต่าง ๆ และฝากเงินมาชำระค่าสมาชิกพรรคเรียบร้อยแล้ว

พรรคก้าวไกล : 54 คน

พรรคภูมิใจไทย : 9 คน

พรรคชาติไทยพัฒนา : 1 คน

พรรคชาติพัฒนา : 1 คน

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล ขึ้นประกาศต่อหน้าสมาชิกพรรคว่า อดีต ส.ส.อนาคต. ได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล 54 คน พร้อมเดินหน้าหาสมาชิกพรรคให้ได้ตามเป้าหมาย 1 แสนคน

เจ้าของพรรคเดิมเผย อนาคต. เปิดดีลตั้งแต่ ธ.ค. 2562 ขอ "อย่าเรียกแข่ง ให้เรียกพันธมิตร"

ลูกศรสีส้มพุ่งไปทางขวา คือตราสัญลักษณ์ (โลโก) ใหม่ของพรรคก้าวไกล สื่อถึง "การขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่ออนาคต" ในยุคหลังปรับโครงสร้างพรรคโดยมีคนการเมืองสังกัด อนาคต. เดิมเข้ามาเป็น "ผู้ปกครอง" คนใหม่

ก่อนกลายเป็นพรรคก้าวไกลในวันนี้ ผู้ก่อตั้งและหัวหน้าพรรคคนเดิมได้แจ้งเปลี่ยนชื่อพรรคการเมืองแห่งนี้ถึง 3 ครั้งในรอบ 6 ปี

ดร.ก้องภพ วังสุนทร อดีตหัวหน้าพรรคผึ้งหลวง และอดีตประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์พรรคร่วมพัฒนาชาติไทย กล่าวกับปีซีไทยว่า เขาได้อำนวยความสะดวกในการประสานให้ตัวแทนสาขาพรรคและตัวแทนพรรคประจำจังหวัด เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญฯ เพื่อให้ครบองค์ประกอบตามกฎหมาย แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะร่วมงานกับพรรคก้าวไกลต่อไปหรือไม่ แม้ชื่นชอบการทำงานการเมืองรูปแบบใหม่ในสภาของอดีต อนาคต. แต่สิ่งที่กังวลใจคือ "กระแสในอดีต" ของพรรคการเมืองนี้

"การทำงานการเมืองของผม เน้นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและเงินทุนสถาบัน นี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดหนัก"
ดร.ก้องภพกล่าว

เดิม ดร.ก้องภพเป็นรองหัวหน้าพรรคพลังประชาชนไทย ก่อนออกมาลุยทำพรรคการเมืองของตัวเองเมื่อ 19 ม.ค. 2562 หลังทราบว่านายชนพลไม่ประสงค์จะทำพรรคร่วมพัฒนาชาติไทยต่อ จึงขอรับมาดูแลโดยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "พรรคผึ้งหลวง" หวังสร้างความแปลกใหม่-การจดจำในทางการเมือง เนื่องจากมีระยะเวลาหาเสียงเพียงเดือนเศษ โดยที่เขาเห็นว่าฝั่งสื่อสัญลักษณ์ความสามัคคี ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมไทยต้องการมากที่สุดในขณะนั้น และไม่ต้องการใช้ชื่อพรรคที่ฟังคล้าย "คอมมิวนิสต์กลับใจ" ในช่วงทศวรรษ 2520 ลงสู่สนามเลือกตั้ง

"คุณชนพลเล่าให้ฟังว่าเดิมได้ยื่นขอจัดตั้งพรรค 'ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย' เพราะแนวร่วมของแกเป็นประเภทนี้ แต่ กกต. ไม่นอนุมัติ ก็เลยตัดคำว่า 'ผู้' ออก" ดร.ก้องภพระบุ

ในการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 2562 พรรคผึ้งหลวงส่งผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 2 ระบบ รวม 100 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 92 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 18 คน

กก.บห. พรรคผึ้งหลวง 9 คน ต้องระดมเงิน-ควักทุนรอนไปราว 1.1 ล้านบาท แบ่งเป็น ทุนประเดิมทำพรรค 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขตหัวละ 10,000 บาท แม้ตั้งเป้าเก็บคะแนนเสียงตกน้ำของผู้สมัคร ส.ส.เขต มาแปรเป็นแต้มหัว ส.ส. บัญชีรายชื่อเข้าสภา 10 คน แต่สิ่งที่ได้กลับไม่เป็นไปตามคาด เขาจึงคืนพรรคให้เจ้าของเดิม หลังได้รับ "ข้อมูลใหม่"

"ช่วงเดือน ธ.ค. 2562 คุณชนพลแจ้งว่ามีคนจะมาสนับสนุนพรรค ตอนนั้นผมยอมรับว่าหนัก หากต้องเป็นหัวหน้าพรรคต่อรอการเลือกตั้งครั้งต่อไปซึ่งไม่รู้จะมีขึ้นเมื่อไร จึงถอยออกมา โดยที่คุณชนพลให้ผมเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์พรรค โดยที่ผมก็ไม่รู้ว่าเป็น อนาคต. ที่เข้ามาเป็นพันธมิตรกับเราในเวลาต่อมา แต่ตอนนั้นเขาก็ถูกตั้งคดียุบพรรคแล้ว" ดร.ก้องภพกล่าว

ในระหว่างการเปิด-ปิดดีลภายใน 3 เดือนนี้ ดร.ก้องภพอ้างว่า ไม่มีส่วนรู้เห็น เป็นเรื่องที่น่าายชนพลดำเนินการ ส่วนตัวไม่รู้จิกกับ กก.บห.อนาคต. และ กก.บห.พรรคก้าวไกลชุดใหม่

กับประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ว่ามีการตั้ง "พรรคจิ๋ว" รอให้ "พรรคใหญ่" มา "แข่งพรรค" ในกรณีเกิดอุบัติเหตุการเมือง อดีตหัวหน้าพรรคจิ๋วชี้ว่า ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป พร้อมยืนยันว่า พรรคเล็กพรรคคนน้อยก็มีอุดมการณ์ แต่มีข้อจำกัดเรื่องทุน

"เราอยากทำงานการเมือง แต่พอทำไม่ไหว มีพรรคใหญ่เข้ามา เราก็ต้องยอม อย่าเรียกว่าแข่ง ให้เรียกว่าเป็นพันธมิตรครับ" ดร.ก้องภพกล่าว

อ้างอิง : <https://www.bbc.com/thai/thailand-51888140>

อนาคตใหม่ ร่ายยาวเหยียด แก่ รธน. – จี้ กมธ.พินสภา



เพจเฟซบุ๊ก อนาคตใหม่ โพสต์ข้อความร่ายยาว สกรับข้อเสนอภาคประชาชน แก่รัฐธรรมนูญ ด้านนักศึกษาจี้ กมธ. เดินออกจากสภาไปฟังเสียงของประชาชน

14 มี.ค. 63 เพจเฟซบุ๊ก อนาคตใหม่ – Future Forward ได้โพสต์ข้อความระบุว่า สกรับข้อเสนอภาคประชาชน “แก่รัฐธรรมนูญ” – ด้านนักศึกษาจี้ กมธ. เดินออกจากสภาไปฟังเสียงของประชาชน

คณะกรรมการเพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) และเครือข่าย People Go Network นำโดยอนุสรณ์ อุณโณ คณบดีคณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ ได้ตั้งขบวนเดินรณรงค์เพื่อเรียกร้องรัฐสภาให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเดินจากสถานีรถไฟใต้ดินกำแพงเพชร และมาทางถึงอาคารรัฐสภา ในช่วงเวลา 11.00 น. โดยมีพี่ระพันธ์ุ สาลีรัฐวิภาค ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 พร้อมด้วย กมธ. อีกหลายคนรับหนังสือ โดยตลอดระยะเวลาที่มีเสียงตะโกนจากผู้ร่วมเดินขบวนตลอดเวลากว่า “รัฐธรรมนูญต้องแก้”

ก่อนจะยื่นเอกสารตัวแทนผู้ชุมนุมได้อ่านแถลงการณ์ โดยมีใจความสำคัญว่า รัฐธรรมนูญคือกติกาสูงสุดที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐ รับรองสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของบุคคล รัฐธรรมนูญจึงจำเป็นต้องมาจากความเห็นพ้องต้องการของประชาชน

แต่รัฐธรรมนูญ 2560 มีที่มาจากคณะบุคคลที่ก่อรัฐประหาร ฉีกรัฐธรรมนูญฉบับก่อนหน้า แล้วก็ตั้งพรรคพวกของตนเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นเองโดยประชาชนไม่มีส่วนร่วม อีกทั้งกระบวนการทำประชามติก็ไม่ได้สะท้อนมติของประชาชน เพราะไม่ได้เปิดให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีตลอดกระบวนการ

เนื้อหาของรัฐธรรมนูญ ฉบับปัจจุบัน ยังไม่ได้สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชน แต่ตอบสนองกระชับและขยายอำนาจรัฐ ควบคุมไปกับการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งยังสร้างเงื่อนไขให้สถาบันการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนอ่อนแอ พร้อมกับให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาอย่างกว้างขวาง

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังเป็นเงื่อนไขให้วิกฤติการเมืองทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น เพราะเป็นที่มาของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่ได้อิงกับเสียงประชาชนส่วนใหญ่ ส่งผลให้สังคมไทยเผชิญวิกฤติครั้งใหญ่ จะมีก็แต่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ประชาชนมีส่วนร่วมเท่านั้นที่จะพาสังคมไทยให้หลุดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้ได้

โดย ครช.เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ดังนี้

ให้ตราพระราชบัญญัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าสมควรจะให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่และให้ความเห็นของประชาชน มีผลผูกพันในทางกฎหมายและทางการเมืองต่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

ในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้จัดทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

2.1 ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาจากการเลือกตั้ง โดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งและใช้จำนวนราษฎรเป็นเกณฑ์กำหนดจำนวนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในแต่ละจังหวัด และให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการรับฟังความเห็นตลอดกระบวนการ

2.2 ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 256 เรื่องหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยเพียงเสียงเห็นชอบจากสมาชิกสภาจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

2.3 ให้เขียนในบทเฉพาะกาลของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ว่าให้นำรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาใช้และจัดการเลือกตั้งและให้รัฐบาลใหม่ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญ

1. หลังจากสภาร่างรัฐธรรมนูญกร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ ให้มีการจัดทำประชามติว่าประชาชนเห็นชอบหรือไม่ หากประชาชนเห็นชอบก็ให้ประกาศใช้ต่อไป

สำหรับเนื้อหาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ครม. มีข้อเสนอเกี่ยวกับเนื้อหา ของรัฐธรรมนูญที่เห็นควรต้องให้ความสำคัญดังนี้ ประเด็นที่หนึ่ง สร้างสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้เข้มแข็ง ได้แก่

1. ข้อเสนอต่อการพัฒนาหลักการทั่วไป ต้องให้สิทธิประชาชนเป็นใหญ่กว่ารัฐ ไม่มีเงื่อนไขการจำกัดสิทธิเสรีภาพด้วยเหตุ “ความมั่นคงของรัฐ” ไม่ถูกจำกัดด้วยกฎหมายที่ออกภายหลัง

2. ข้อเสนอต่อการพัฒนาประเด็นรัฐสวัสดิการ ต้องสร้างหลักประกันรายได้ หลักประกันด้านสุขภาพ หลักประกันด้านการศึกษา คำนึงถึงการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค และการเข้าถึงการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกตามฐานะ

3. ข้อเสนอต่อการพัฒนาประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ต้องคุ้มครองผู้ถูกจับกุมไม่ให้ถูกควบคุมตัวเกิน 48 ชั่วโมง ต้องได้สิทธิประกันตัว สิทธิเข้าถึงทนายความ และมีหลักประกันความเป็นอิสระของศาล โดยไม่แบ่งแยกตามฐานะ

4. ข้อเสนอต่อการพัฒนาประเด็นสิทธิชุมชน ต้องคุ้มครองสิทธิการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิชุมชน และการมีที่อยู่อาศัย สิทธิในที่ดินทำกิน สิทธิในการเข้าถึงแหล่งอาหารที่ปลอดภัย สิทธิในการผลิตและการตลาดที่ทำเทียม

5. ข้อเสนอต่อการพัฒนาสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ต้องให้มีสิทธิของประชาชนที่จะเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สิทธิสมัครรับเลือกตั้งโดยไม่จำกัดอายุ สิทธิการต่อต้านการยึดอำนาจโดยไม่ชอบธรรมทั้งการปฏิรูปกองทัพให้อยู่ใต้อำนาจพลเรือนด้วย

ประเด็นที่สอง สร้างกลไกเข้าสู่อำนาจที่ยึดโยงกับประชาชน ได้แก่

1. ต้องไม่มีช่องทางสำหรับนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและกำหนดให้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีต้องเป็น ส.ส. โดยพิจารณาหลักการใหม่ๆ ที่จะสามารถสะท้อนเสียงของประชาชนได้ชัดเจนขึ้น เช่น การให้ประชาชนเลือกนายกรัฐมนตรีโดยตรง

2. ต้องไม่มีระบบวุฒิสภาที่มาจากแต่งตั้ง หรือการคัดเลือกโดยกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม แต่ต้องมาจากการเลือกตั้งทั้งหมด โดยสามารถพิจารณาสร้างระบบเลือกตั้งแบบใหม่ที่ไม่ทับซ้อนกับการเลือกตั้ง ส.ส. เช่น การใช้ทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้งเดียว

3. ต้องไม่มีกระบวนการวางแผนปฏิรูปประเทศ หรือแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ทำขึ้นโดยคนกลุ่มเดียว หรือมีที่มาจากคนกลุ่มเดียว

4. ต้องไม่มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิกำหนดอนาคตตัวเอง สนับสนุนการกระจายอำนาจ โดยไม่ต้อง รอ “ความพร้อม” ของท้องถิ่น

5. ต้องไม่มีการนิรโทษกรรมให้คณะรัฐประหาร และไม่รับรองอำนาจคณะรัฐประหารให้มีผลชอบด้วยกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญ ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญตามนี้เท่านั้นจึงจะสามารถคลี่คลายวิกฤติการเมืองรวมถึงวิกฤต ด้านอื่นๆ ที่ประเทศไทยกำลังประสบอยู่ตอนนี้ได้ มีประชาชนร่วมเดินเท้ามายื่นหนังสือดังกล่าวกว่า 300 คน ด้าน กมธ. จะมีการหารือถึงการพิจารณาแก้ไข แนวทางและหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ 2560 ให้เสร็จภายในสิ้นเดือนมีนาคม ก่อนจะสรุปผลรายงานของคณะกรรมการไม่เกินวันที่ 10 เมษายน 2563 แล้วจึงส่งรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุม กมธ. ชุดดังกล่าวในช่วงบ่าย มีตัวแทนจากนักศึกษาหลายสถาบัน เดินทางมาร่วมเสนอความคิดเห็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามคำเชิญของ กมธ. โดย นักศึกษายืนยันว่า กมธ. ควรต้องเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาสถาบันต่างๆ ตามแฟลชม็อบที่มีการจัดขึ้น เพราะกลุ่มที่มาวันนี้ ไม่อาจเป็นตัวแทนของนักศึกษาทั้งหมดกว่าแสนคนทั่วประเทศได้

อ้างอิง : <https://www.brighttv.co.th/news/politics/future-forward-facebook>

14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19:47 น.

เปิดวิสัยทัศน์ 'หัวหน้าพรรคก้าวไกล' ลั่นประกายไฟแห่งความหวังเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมถูกปลุกขึ้นแล้ว



14 มี.ค.63 - นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กล่าวภายหลังได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล ช่วงหนึ่งว่า เป็นเวลากว่า 23 วันแล้วที่พรรคอนาคตใหม่ถูกทำให้หายไปจากการเมืองไทยและ ส.ส. ต้องไร้สังกัดพรรคการเมือง แต่วันนี้เราได้ย้ายเข้าสู่บ้านใหม่อย่างเป็นทางการกับพรรคก้าวไกล ตนต้องขอบคุณกำลังใจจากทุกคนที่เป็นเชื้อไฟให้เราเดินทางต่อไปได้อย่างไม่ย่อท้อ

นายพิธา กล่าวว่า พรรคก้าวไกล คือ บทที่สองของอดีตพรรคอนาคตใหม่ พรรคก้าวไกล คือ พรรคที่สืบทอดเจตนารมณ์ อุดมการณ์ และจิตวิญญาณมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ จะยังเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวังในประเทศนี้ ยังขอเป็นปากเสียงให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยในประเทศนี้ พาประเทศไทยกลับไปสู่ประชาธิปไตย เปลี่ยนผ่านสู่ระบอบประชาธิปไตย ยุติระบอบรัฐประหาร สถาปนานิติรัฐที่ทุกคนเสมอหน้ากันและเรายังยึดมั่นในนโยบายเดิม

หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวว่าประเทศไทยยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุด เต็มไปด้วยวิกฤติรอบด้านที่แสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่สามารถนำพาประเทศไปต่อได้และจะทำให้คนทั้งชาติลงเหว ตลอดเวลาที่ผ่านมาชีวิตของประชาชนในประเทศไทยถูกกำหนดโดยอภิสิทธิ์ชน กองทัพ ข้าราชการ และกลุ่มทุนผูกขาด เสียงของประชาชนไม่เคยดังพอที่รัฐบาลจะได้ยินหรือได้ยินก็ทำหูทวนลม สภาพการบริหารงานของประเทศไทยคือสภาพรัฐบาลล้มเหลว ไม่ว่าจะวิกฤติโควิด-19 วิกฤติฝุ่นพิษ PM2.5 วิกฤติเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ วิกฤติการเมืองที่เกิดจากรัฐธรรมนูญ คสช.ที่ใช้ ส.ว. 250 คนเป็นเครื่องมือสืบทอดอำนาจ บริหารประเทศไร้ประสิทธิภาพและขาดเอกภาพ เกิดองค์กรอิสระที่เลือกปฏิบัติและกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน

“วิกฤติเหล่านี้คือเหตุผลว่าทำไมเรายังต้องเดินตามนโยบายของอดีตพรรคอนาคตใหม่ นั่นคือการแก้ไข ปัญหาโครงสร้าง เราจะยังเดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช. เราจะยังเดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ. ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ที่เป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย เราจะยังเดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานเพื่อยกระดับสิทธิและสวัสดิการให้กับแรงงาน เราจะยังเดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ. สุรางค์เกล้า ในการปลดล็อกธุรกิจน้ำเมาที่แสนล้านบาทจากนายทุนไม่กี่รายให้ไปตกกับผู้ประกอบการรายย่อยอย่างแท้จริง และร่างกฎหมายอื่นๆ ที่จะปลดล็อกสังคมไทยออกจากวิกฤติ และสุดท้ายเราจะยังเดินหน้าผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศมีอำนาจอย่างแท้จริง ให้สถาบันการเมืองจากการเลือกตั้งมีอำนาจเป็นปากเสียงให้กับประชาชน ยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง ยกเลิกยุทธศาสตร์ 20 ปี แก้ที่มาขององค์กรอิสระให้ยึดโยงกับประชาชน”

หัวหน้าพรรคก้าวหน้า กล่าวอีกว่าการเปลี่ยนแปลงในสภาผู้แทนราษฎรอาจจะช้าเกินไป และผู้มีอำนาจพยายามกีดกันให้สภาอ่อนแอ จากสภาเสียงปริ่มน้ำกลายเป็นสภางูเห่า แต่ในความมืดมิดยังมีแสงสว่าง พวกเราเห็นการลุกขึ้นสู้ของเยาวชนในสถานศึกษามากกว่า 40 แห่ง นักเรียน นิสิต นักศึกษาต่างออกมารณรงค์เพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการประเทศไทยที่มีอนาคตมากกว่านี้ แม้ต้องเผชิญหน้าจากการขัดขวาง กีดกัน ช่มชู้จากผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนี้ พวกเรากำลังเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย พวกเราเห็นประกายไฟแห่งความหวังถูกปลุกขึ้น เป็นประกายไฟที่จุดให้ ส.ส. พรรคก้าวไกลก้าวต่อไป ยืนหยัดในรัฐสภาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม ทำให้ประเทศนี้ก้าวไปได้ไกลกว่านี้ พวกเราจะทำงานในสภาอย่างแข็งขันคู่ขนานไปกับความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชน เพื่อนำพวกเราออกจากวิกฤติและนำประเทศกลับสู่วิถีทางประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดอีกครั้ง.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/59756>

วันที่ 14 มี.ค. 2563 เวลา 20:31 น.

"พิธา" โขวิวิสัยทัศน์หัวหน้า"ก้าวไกล" บทที่สองของพรรคอนาคตใหม่



"พิธา" ลั่นหากเป็นรัฐบาลจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแก้ไขโควิด-19 ไม่เอาภาษีของคนไทยไปต้ำน้ำพริกละลายแม่น้ำ แต่จะนำเงินหมื่นล้านบาทสร้างอุตสาหกรรมสุขภาพคนไทย

หลังที่ประชุมพรรคก้าวไกล ได้เลือก "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" เป็นหัวหน้าพรรค "พิธา" ได้ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ว่า เป็นเวลากว่า 23 วัน ที่พรรคอนาคตใหม่ถูกทำให้หายไปจากการเมืองไทย และเป็นเวลาที่ทำให้ผู้แทนราษฎร อย่างพวกเราจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ ต้องไร้สังกัดพรรคการเมือง แต่วันนี้เราได้ย้ายสู่บ้านใหม่อย่างเป็นทางการกับพรรคก้าวไกล "วันนี้ต้องขอขอบคุณสมาชิก ส.ส. และผู้สนับสนุนทุกคน ที่ไว้วางใจให้ผมเป็นหัวหน้าพรรค ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ทำให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก กำลังใจจากทุกคนถือเป็นเชื้อไฟชั้นดี ทำให้พวกเราเดินทางต่อไปได้อย่างไม่ย่อท้อ พรรคก้าวไกลคือบทที่สองของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งบทแรกของพวกเรามีสมาชิกมากกว่า 6 หมื่นคนที่ร่วมสร้างพรรคขึ้นมา และทั้งหมดที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนที่จะพาให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง"

ทั้งนี้วันที่ 14 มีนาคม 2563 บันทึกไว้ว่า พรรคก้าวไกล และพวกเราผู้รักความเป็นธรรม เชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตย จะเริ่มขีดเขียนบทเองร่วมกันในบทที่สองกับพรรคก้าวไกล ซึ่งพรรคนี้สืบทอดเจตนารมณ์ อุดมการณ์ และจิตวิญญาณมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่

"เราจะเดินทางทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ จะยังคงเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวังในประเทศนี้ จะขอเป็นปากเสียงให้กับคนที่ไร้อำนาจในสังคม เราจะไม่ใช่พรรคชั่วคราว แต่จะเป็นสถาบันทางการเมืองที่จะพาประเทศไทยกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย เรายึดมั่นและพร้อมต่อสู้เพื่อพาประเทศ เปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ยุติระบอบรัฐประหาร และสถาปนานิติรัฐที่ประชาชนทุกคนมีความเท่าเทียม เรายังยึดมั่นในนโยบาย สามฐานราก แปดเสาหลัก หนึ่งปึกธงประชาธิปไตย เพื่อสร้างประเทศ และคนไทยให้ก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมกัน"

หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวอีกว่า วันนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ เรากำลังเผชิญวิกฤตรอบด้าน และแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่มีศักยภาพที่จะนำพาประเทศให้เดินต่อไปได้ ข้าพชาตินี้ชาติถึงแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศที่ความเป็นอยู่ของประชาชนถูกกำหนดโดยเหล่าอภิสิทธิ์ชน ทหาร เหล่าราชการ และกลุ่มทุนผูกขาด แม้ประชาชนจะพยายามตะโกนบอก แต่เสียงก็ไม่เคยดังพอที่รัฐบาลจะได้ยิน หรือทำเป็นหูทวนลม

ทั้งนี้ มีนักรัฐศาสตร์คนหนึ่งกล่าวไว้ว่า การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลล้มเหลว แต่เป็นเรื่องของรัฐบาลล้มเหลว ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งวันนี้ความรุนแรงของการแพร่ระบาดไม่เท่ากับความตื่นตระหนกของประชาชนจากการทำงานของรัฐบาล วิกฤตฝุ่นพิษ PM 2.5 ทำให้คนไทยต้องตายผ่อนส่งเพียงเพราะรัฐบาลต้องการเอาใจนายทุน วิกฤตเศรษฐกิจที่ตกต่ำที่สุดภาคอุตสาหกรรม ภาคการท่องเที่ยว ภาคการเกษตรติดลบทั้งหมด วิกฤตการเมืองที่เกิดจากรัฐธรรมนูญ ที่สืบอำนาจจากคสช. ใช้ ส.ว. แต่งตั้ง 250 คน เป็นฐานรักษาอำนาจ ออกแบบระบบเลือกตั้ง ไม่ให้มีพรรคไหนมีเสียงเกินกึ่งหนึ่ง เพื่อให้เสียงข้างมากกระจัดกระจายไปอยู่ตามพรรคต่างๆ จนเกิดวิกฤตร่วมรัฐบาล 19 พรรค บริหารประเทศไร้ประสิทธิภาพ ขาดเอกภาพ สาละวนอยู่กับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เกิดสภาเสียงปรี่มน้ำ จนมีเรื่องการซื้อ ส.ส. เกิดองค์กรอิสระที่เลือกปฏิบัติ และเกิดกระบวนการยุติธรรมสองมาตรฐาน อีกทั้งมีการทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปได้ยาก

ทั้งนี้ หากพรรคก้าวไกลเป็นรัฐบาล การแก้ไขโควิด-19 ในวันนี้จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จะไม่เอาภาษีของคนไทยไปตักน้ำพริกละลายแม่น้ำ แล้วไปอุ้มตลาดทุน แต่เราจะนำเงินหมื่นล้านบาทสร้างอุตสาหกรรมสุขภาพ สร้างบุคลากร สร้างงาน และเพิ่มงบวิจัย เพราะเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยมีศักยภาพเพียงพอ หากมีห้องทดลองหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมทั้งงบประมาณ เราอาจจะมีวัคซีนหรือยาต้านโรคจากฝีมือคนไทยก็ได้

ซึ่งวิกฤตที่เกิดขึ้นเหล่านี้เป็นเหตุผลให้พรรคก้าวไกลต้องเดินตามนโยบายของอดีตพรรคอนาคตใหม่ คือการแก้ไขปัญหาโครงสร้างมากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และแน่นอนว่าเรายังคงเดินหน้า การร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคำสั่ง คสช. 17 ฉบับ เพื่อยุติมรดกกฎหมายยุครัฐประหารที่ยังคงริดรอนสิทธิประชาชนอยู่ และยังคงเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติยกเลิกการเกณฑ์ทหารเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย มีสวัสดิการที่ดี และทหารชั้นผู้น้อยอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี

ขณะเดียวกันเรายังคงเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เพื่อยกระดับสิทธิและสวัสดิการของแรงงาน ยังเดินหน้าร่างพระราชบัญญัติสุราก้าวหน้า เพื่อไม่ให้จำกัดอยู่ที่นายทุนไม่กี่ราย และสิ่งสำคัญพรรคจะคงเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดลำดับความสำคัญทางอำนาจใหม่ ให้ประชาชนมีอำนาจต่อรอง มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น ให้สถาบันการเมืองจากการเลือกตั้ง มีอำนาจเป็นปากเสียงให้ประชาชน และต้องยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง ยกเลิกยุทธศาสตร์ 20 ปี และแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระ ให้ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุด ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบรับสภาไม่ให้เป็นสภาตรายางให้รัฐบาล เดิมพรรคมี ส.ส. 87 คน ตอนนีเหลือเพียง 54 คน จากสภาเสียงปรี่มน้ำ กลายเป็นสภางูเห่า สร้างความมั่นคงให้กับรัฐบาลในบรรยากาศมืดมิด แต่ยังมีแสงสว่างในปลายอุโมงค์

“พวกเราจะลุกขึ้นสู้ โดยเฉพาะจากกลุ่มเยาวชน สถาบันการศึกษามากกว่า 40 แห่ง นักเรียน นิสิต นักศึกษา ออกมารณรงค์เคลื่อนไหวกว้างไกลเพื่อส่งเสียงไปถึงผู้มีอำนาจว่า เขาต้องการประเทศที่ดีกว่า มีความเป็นธรรมและมีอนาคตมากกว่านี้ แม้จะถูกขัดขวางกดดันถูกข่มขู่คุกคามจากผู้ใหญ่ แต่ทุกคนยังยืนหยัดลุกขึ้นต่อสู้ท่ามกลางความมืดมิด”

"พิธา" กล่าวด้วยว่า พวกเรากำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทย จะเป็นโอกาสที่พรรคการเมืองจะได้เขยื้อนไปในทางที่ดีขึ้น เพราะพลังนักศึกษาจากทั่วประเทศที่ลุกขึ้นทวงสิทธิในการเป็นเจ้าของประเทศ "เราได้เห็นประกายไฟและความหวังถูกปลุกขึ้นในกลุ่มคน ซึ่งเป็นไฟที่จะทำให้ ส.ส. ของพรรคก้าวไกลต้องก้าวต่อไป โดยการยืนหยัดในรัฐสภา เพื่อเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อทำให้ระเทศนี้ก้าวไกลไปกว่าที่เป็น รอคอยความหวังและอนาคตที่จะกลับคืนสู่ประเทศไทยอีกครั้ง เราจะทำหน้าที่ในสภาอย่างแข็งขันคู่ขนานไปกับความเคลื่อนไหวของประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อนำประเทศฝ่าฝันวิกฤตและนำประเทศกลับสู่วิถีทางประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดอีกครั้ง”

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/news/617690>

วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563, 16.36 น.

'พิธา'นำทัพพรรค'ก้าวไกล'สานต่อ'อนค.' รื้อเผด็จการ-สถาปนานิติรัฐ ทำงานคู่ปชช.



วันที่ 14 มีนาคม 2563 ที่พรรคก้าวไกล นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อกล่าวภายหลังมติพรรคก้าวไกลเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคฯ เป็นเวลา 23 วันที่ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้สังกัดพรรคการเมือง แต่วันนี้สมาชิกพรรคได้ก้าวเข้าสู่ก้าวไกล พรรคก้าวไกลคือบทที่ 2 ของพรรคอนาคตใหม่ แต่ที่ผ่านมามีเป็นบทเรียน แต่จากนี้ยืนยันพรรคก้าวไกลจะทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์และเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวัง เป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่ไร้อำนาจในสังคม และยืนยันว่า ส.ส.ที่ร่วมกับพรรคก้าวไกลมีทั้งหมด 54 คน ทั้งนี้พรรคก้าวไกลไม่ใช่พรรคชั่วคราวแต่จะเป็นสถาบันทางการเมืองที่นำประเทศไทยไปสู่ระบอบประชาธิปไตย ยุติระบอบเผด็จการ สถาปนาระบบนิติรัฐให้เท่าเทียม

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดการได้ ผู้นำประเทศไม่สนใจประชาชนแต่กลับเอาใจนายทุน เกิดหนี้ครัวเรือนสูงขึ้น และสิ่งที่จะทำหลังจากนี้คือการสานต่อนโยบายของพรรคอนาคตใหม่ที่หาเสียงไว้กับประชาชนคือเดินหน้าผลักดัน พ.ร.บ.ยกเลิกประกาศคำสั่งคสช. 17 ฉบับ และผลักดันให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร ผลักดันร่างคุ้มครองแรงงาน ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ร่าง พ.ร.บ.อากาศสะอาด แล้วสุดท้ายคือการผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ประชาชนมีอำนาจต่อรองกับอำนาจรัฐ ขณะเดียวกันยอมรับว่าการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายใต้รัฐสภาคงยากเพราะผู้มีอำนาจทำให้รัฐสภาอ่อนแอตั้งนั้นพรรคก้าวไกลจะต่อสู้คู่ขนานไปกับประชาชนเพื่อใช้ระบบนำไปสู่วิธทางประชาธิปไตยให้ได้

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/479288/preview>

กรุงเทพธุรกิจ

14 มีนาคม 2563

มติเอกฉันท์เลือก 'พิธา ลิ่มเจริญรัตน์' เป็นหัวหน้าพรรคก้าวไกล



พรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก "พิธา ลิ่มเจริญรัตน์" เป็นหัวหน้าพรรค

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายพิธา ลิ่มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นเลขาธิการ นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล เป็นนายทะเบียน นางสาวณธิภัทร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เป็นเหรัญญิก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้ นางสาวเบญจา แสงจันทร์ เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออก นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุเทพ อุ๋อัน เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงาน นางอมรัตน์ โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรคสัดส่วนภาคกลาง นายวิโรจน์ ลักษณะอดิศร เป็นโฆษกพรรค

ด้านรองหัวหน้าพรรคที่ไม่ใช่กรรมการบริหารพรรค 4 คน คือ นางสาวศิริภิญญา ต้นสกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย นายพิจารณ์ เชาวพัฒน์วงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย และ พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมืองและกิจการพิเศษ

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870764>

สำนักข่าว : <https://news1live.com/detail/9630000025788>

14 มีนาคม 2020 เวลา 15:04

ไม่พลิกโผ “พิธา” นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมเปิดตัวโลโก้



“พิธา” นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดตัวโลโก้หัวลูกศรสีส้ม พร้อมพุ่งไปยังเป้าหมายข้างหน้า

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นเลขาธิการ นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล เป็นนายทะเบียน นางสาวณิธิภัทร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เป็นเหรัญญิก นายปติพัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ นายสมชาย ฝิ่งชลจิตร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้ นางสาวเบญจมา แสงจันทร์ เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออก นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอมรัตน์ โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคกลาง นายสุเทพ อู่อ้น เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงาน และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นโฆษกพรรค ขณะที่นางสาวศิริภิญญา ต้นสกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย นายพิจารณ์ ชาวพัฒนางค์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย และพล.ต.ต. สุพิศล ภัคตินฤนาถ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมืองและกิจการพิเศษ

สำหรับ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันนี้ จากมีทั้งหมด 50 คน โดยนายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ย้าย Advertiser

ส่วนอีก 4 คน คือนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กรุงเทพมหานคร กักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศมา นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธานามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุมวันนี้ได้ นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่อยู่ระหว่างการใส่หน้ากากและทำกายภาพบำบัด และนายวินท์ สุธีรัชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้และยังไม่ได้แสดงเหตุผล ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกลยังได้เปิดตัว โลโก้พรรคก้าวไกล มีลักษณะเป็นหัวลูกศรสีส้ม หมายถึงหัวลูกศรที่พร้อมพุ่งไปยังเป้าหมาย ที่อยู่ข้างหน้า และใช้สีส้มเป็นสีประจำพรรค หมายถึง "แสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ".

อ้างอิง : https://www.nationweekend.com/content/image_news/8079?line=

เดลินิวส์

เสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 16.14

ตามคาด'พิธา'นั่งหน.พรรคก้าวไกล โข้วสานต่อจิตวิญญาณอนค.



“พิธา” นั่งหน.พรรคก้าวไกล พร้อมเปิดตัวโลโก้หัวลูกศรสีส้ม โข้ววิสัยทัศน์ลุยพาปท.ฝ่าวิกฤตกลับสู่ขต.ยันไม่ใช่พรรคชั่วคราว

เมื่อวันที่ 14. มี.ค.ที่พรรคก้าวไกล นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร โฆษกพรรคก้าวไกล แถลงว่า ที่ประชุมใหญ่ วิสามัญพรรคก้าวไกลมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค นายชัยวัช ตุลาธน เป็นเลขาธิการ นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล เป็นนายทะเบียน นางสาวณิธิภัทร์ กุลเศรษฐสิทธิ เป็นเหรัญญิก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้

น.ส.เบญจา แสงจันทร์ เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอมรัตน์ โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคกลาง นายสุเทพ อู่อัน เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงาน และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นโฆษกพรรค พร้อมคณะโฆษกพรรคอีก 3 คน ได้แก่ นายณัฐชา บุญไชยอินทร์สวัสดิ์ น.ส.สุทธรธรรม สุบรรณ ณ อยุธยา และนายธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

ขณะที่รองหัวหน้าพรรค ที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหาร 4 คน ประกอบด้วย น.ส. ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย นายพิจารณ์ เขาวพัฒนาวงศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย และพล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมืองและกิจการพิเศษ สำหรับ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันนี้ มีทั้งหมด 50 คน โดยนายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ย้ายไปสมัครสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาแล้ว

ส่วนอีก 4 คน คือนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กทม. กักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากเดินทางไปต่างประเทศมา นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุมวันนี้ได้ นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่อยู่ระหว่างการใส่เฝือกขาและทำกายภาพบำบัด และนายวินท์ สุธีรัชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้และยังไม่ได้แสดงเหตุผล

อย่างไรก็ตามนายวิโรจน์ ได้ประกาศบนเวทีว่าพรรคก้าวไกล มีส.ส.ทั้งหมด 54 คน โดยมีรายงานว่า ผู้ที่ไม่ได้มาร่วมประชุมได้ฝากใบสมัคร และชำระค่าสมาชิกพรรคตลอดชีพมาแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคก้าวไกลยังได้เปิดตัว โลโก้พรรคก้าวไกล มีลักษณะเป็นหัวลูกศรสีส้ม หมายถึงหัวลูกศรที่พร้อมพุ่งไปยังเป้าหมาย ที่อยู่ข้างหน้า และใช้สีส้มเป็นสีประจำพรรค หมายถึง “แสงสว่างแห่งรุ่งอรุณ”

จากนั้นนายพิธา กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล ว่า “ต้องขอขอบคุณสมาชิก ส.ส. และผู้สนับสนุนทุกคน ที่ไว้วางใจให้ผมเป็นหัวหน้าพรรค ขอขอบคุณกำลังใจที่ทำให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก กำลังใจจากทุกคนถือเป็นเชื้อไฟชั้นดี ทำให้พวกเราเดินทางต่อไปได้อย่างไม่ย่อท้อ พรรคก้าวไกลคือบทที่สองของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งบทแรกของเราที่มีสมาชิกมากกว่า 6 หมื่นคนที่ร่วมสร้างพรรคขึ้นมา และทั้งหมดที่ผ่านมาถือเป็นบทเรียนที่จะพาให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง”

พรรคนี้สืบทอดเจตนารมณ์ อุดมการณ์ และจิตวิญญาณมาจากอดีตพรรคอนาคตใหม่ เราจะเดินทางทำการเมืองอย่างสร้างสรรค์ จะยังคงเป็นความหวังให้กับคนที่สิ้นหวังในประเทศนี้ จะขอเป็นปากเสียงให้กับคนที่ไร้อำนาจในสังคม เราจะไม่ใช้พรรคชั่วคราว แต่จะเป็นสถาบันทางการเมืองที่จะพาประเทศไทยกลับไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย

นายพิธา กล่าวต่อว่า วันนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ เรากำลังเผชิญวิกฤตรอบด้าน และแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลปัจจุบันไม่มีศักยภาพที่จะนำพาประเทศให้เดินต่อไปได้ ข้าพาคณะทั้งชาติลงเหว ประเทศไทยเป็นประเทศที่ความเป็นอยู่ของประชาชนถูกกำหนดโดยเหล่าอภิสิทธิ์ชน ทหาร เหล่าราชการ และกลุ่มทุนผูกขาด แม้ประชาชนจะพยายามตะโกนบอก แต่เสียงก็ไม่เคยดังพอที่รัฐบาลจะได้ยิน หรือทำเป็นหูทวนลม และยังคงเดินหน้าร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัย

รวมถึงสิ่งสำคัญพรรคจะคงเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อจัดลำดับความสำคัญทางอำนาจใหม่ ให้ประชาชนมีอำนาจต่อรอง มีสิทธิเสรีภาพมากขึ้น ให้สถาบันการเมืองจากการเลือกตั้ง มีอำนาจเป็นปากเสียงให้ประชาชน และต้องยกเลิก ส.ว. แต่งตั้ง ยกเลิกยุทธศาสตร์ 20 ปี และแก้ไขที่มาขององค์กรอิสระ ให้ยึดโยงกับประชาชนให้มากที่สุด ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบรับสภาไม่ให้เป็นสภาตรายางให้รัฐบาล.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/76287>

14 Mar 2020

ตามคาด “พิธา” นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล

ที่ประชุมใหญ่มีมติเลือก “พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล ตามคาด ขณะที่มีส.ส.สมัครเข้าร่วมแล้ว 50 คน จาก 55 คน



วันนี้ (14 มี.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ประสานงานฝั่งธน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ นำ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ สมัครสมาชิกพรรคก้าวไกล รวมถึง นายคารม พลพรกลาง ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกจากไลน์กลุ่มของ ส.ส.พรรค เนื่องจากไม่พอใจถึงโครงสร้างพรรคใหม่ ที่ไม่ให้ความสำคัญกับภาคอีสาน ก็เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลด้วย

สำหรับ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันนี้ จากจำนวน 55 คน ก่อนหน้านี้ ล่าสุด เมื่อเวลา 13.00 น. มีมาสมัครแล้วจำนวน 50 คน ขาด 5 คน ประกอบด้วย

1. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.เขตบางแค กทม. ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และตัดสินใจแก้ตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างไรก็ตาม นายณัฐพงษ์ โพสต์ข้อความยืนยันว่าไปต่อกับ #บ้านใหม่หัวใจเดิม

2. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธานามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่มีอาการป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุมวันนี้ได้ แต่ได้โพสต์ทวิตเตอร์ยืนยันว่า ทันทีที่หายป่วยแล้วจะรีบมาสมัครสมาชิกพรรคให้เร็วที่สุด

3. นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่อยู่ระหว่างการใส่เฟือกขาและทำกายภาพบำบัด

4. นายวินท์ สุธีรัชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้โดยยังไม่ได้แสดงเหตุผล

5. นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ได้ไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาไปแล้ว

ต่อมาเมื่อเวลา 14.00 น. ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกล มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค นายชัยธวัช ตุลาธน เป็นเลขาธิการ นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล เป็นนายทะเบียน น.ส.ณิธิภัทร์ กุลเศรษฐสิทธิ เป็นเหรัญญิก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ นายสมชาย ฝิงชลจิตร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้

น.ส.เบญจมา แสงจันทร์ เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางอมรัตน์ โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรคภาคกลาง นายสุเทพ อุ๋อัน เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนปีกแรงงาน และนายวิโรจน์ ลักษณะอดิสร เป็นโฆษกพรรค ส่วน น.ส.ศิริภิญญา ต้นสกุล เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย นายพิจารณ์ ชาวพัฒนางศ์ เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็นรองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย และ พล.ต.ต.สุพิศล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายเมืองและกิจการพิเศษ

อ้างอิง : <https://www.thansettakij.com/content/politics/424790?ad=>

เผยแพร่: 14 มี.ค. 2563 15:13 ปรับปรุง: 14 มี.ค. 2563 18:56

“พิธา” นั่ง หน.ก้าวไกล “ชัยธวัช” เลขฯ-โฆษกถันมี 54 ส.ส.ร่วม



“พิธา” ครัวหัวหน้าพรรคก้าวไกล ตามคาด “ชัยธวัช” เพื่อน “ธนาธร” เป็นเลขฯ “วิโรจน์” จอมแฉ IO นั่งโฆษก
พบ 50 ส.ส.มาสมัคร แต่พรรคยันมี 54 คน

วันนี้ (14 มี.ค.) ที่ทำการพรรคก้าวไกล เมื่อเวลา 12.00 น. การประชุมใหญ่วิสามัญพรรคก้าวไกล มีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธาน ส.ส.ชั่วคราว เป็นหัวหน้าพรรค นายชัยธวัช ตูลาธน อดีตรองเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ เป็นเลขาธิการพรรค นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล เป็นนายทะเบียนพรรค น.ส.ณธิภัทร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ เป็นเหรัญญิก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา กรรมการบริหารสัดส่วนภาคเหนือ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคใต้ น.ส.เบญญา แสงจันทร์ เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคกลาง นายอภิชาติ ศิริสุนทร เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสุเทพ อู่อัน เป็นกรรมการบริหารสัดส่วนแรงงาน นางอมรัตน์ โชคปมิตกุล เป็นกรรมการบริหารพรรค และ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร เป็นโฆษกพรรค ขณะที่ นายพิธา ได้แต่งตั้ง น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล เป็น รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย นายพิจารณ์ เชาวพัฒน์วงศ์ เป็น รองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา นายณัฐวุฒิ บัวประทุม เป็น รองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย และ พล.ต.ต.สุพิศ ลักตืนฤณาล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายการเมืองและกิจการพิเศษ

ทั้งนี้ นายพิธา ได้แถลงต่อหน้าสมาชิกพรรคที่มาร่วมฟัง โดยยังสานต่ออุดมการณ์และนโยบายของอดีตพรรคอนาคตใหม่ อย่างไรก็ตาม ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่มาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันนี้ มีทั้งสิ้น 50 คน จากเดิม 55 คน โดย ส.ส.ที่ไม่ได้มาสมัคร ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.กรุงเทพมหานคร ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และตัดสินใจกักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค “โควิด-19” นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่มีอาการป่วย แต่ยืนยันว่าพื้นที่ที่หายป่วยจะรีบมาสมัครสมาชิกพรรค, นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ อยู่ระหว่างการใส่หน้ากากและทำกายภาพบำบัด, นายวินท์ สุธีรัชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไม่ได้แจ้งเหตุผล และ นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ไปเข้าร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนา ขณะที่ นายวิโรจน์ ได้ประกาศว่า มี ส.ส.ที่ยังอยู่กับพรรครวม 54 คน นอกจากนี้ ที่พรรคยังมีกิจกรรมเปิดรับสมัครสมาชิกพรรค แก่ผู้สนใจ และต้องการไปต่อกับอุดมการณ์แบบอนาคตใหม่

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/9630000025842>

14 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13:34 น.

สัมภาษณ์เปิดชื่อ 5 ส.ส.ที่ยังไม่สมัครเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกล



14 มี.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ ส.ส.อดีตพรรคอนาคตใหม่ ที่เดินทางมาสมัครสมาชิกพรรคก้าวไกลในวันนี้ จากจำนวน 55 คนก่อนหน้านี้ ล่าสุดที่เวลา 13.00 น. มีมาสมัครแล้วจำนวนทั้งสิ้น 50 คน ขาดเพียง 5 คน ประกอบไปด้วย

1. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับมาจากกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ และตัดสินใจหักตัวเอง 14 วัน เพื่อดูอาการและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ใดๆก็ตาม นายณัฐพงษ์โพสต์ข้อความยืนยันว่าไปต่อกับ #บ้านใหม่หัวใจเดิม

2. นายกัญจน์พงศ์ จงสุทธนามณี ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่มีอาการป่วยไม่สามารถมาร่วมประชุมวันนี้ได้ แต่ได้โพสต์ทวิตเตอร์ยืนยันว่าทันทีที่หายป่วยแล้วจะรีบมาสมัครสมาชิกพรรคให้เร็วที่สุด

3. นายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่อยู่ระหว่างการใส่หน้ากากและทำกายภาพบำบัด

4. นายวินต์ สุธีรัชย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในวันนี้โดยยังไม่ได้แสดงเหตุผล

5. นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ได้สมัครสมาชิกเข้าร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาไปแล้วตามที่ปรากฏในข่าวเมื่อวาน

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/59738>

อนุทิน.เต็งรับมศ. ขงแก่ไธรณ. ที หลายเรื่องตรงกัน รับปากคุยรัล เลิกกดคตันคนจัคแผลขม็อบ

วันที่ 14 มีนาคม 2563 - 19:03 น.



เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายนิกร จ่าแง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการ (กมธ.) ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ใน กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ. ศ.2560 กล่าวถึงการรับความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ในเวทีรับฟังความคิดเห็นนิสิตนักศึกษา 45 สถาบันเมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมาผ่านมานั้น หลายประเด็นที่นิสิตนักศึกษาได้สะท้อนออกมานั้น ในฐานะเลขาธิการฯ เห็นว่า ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริง เพราะเป็นข้อเรียกร้องแบบเสรีประชาธิปไตยที่เป็นเหตุเป็นผล หลายเรื่องทำได้จริงในทางการเมือง และที่สำคัญยังสอดคล้องกับสิ่งที่อนุทิน.เต็งได้พิจารณาไว้ด้วย ทั้งวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มานายกรัฐมนตรี ที่มาและอำนาจ ส.ว. สิทธิและเสรีภาพ รวมไปถึงสิทธิในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา เป็นต้น ถือว่า เป็นสิ่งที่น่าพอใจที่คนรุ่นใหม่ได้มาแสดงความคิดเห็นที่น่าชื่นชม

นายนิกร กล่าวว่า สำหรับในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา ถือว่าตรงกันมากที่สุด เพราะแม้จะมีอยู่ในรัฐธรรมนูญ แต่ด้วยข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ว่า สิทธิเสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดีงาม ต้องเป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อย และในรัฐธรรมนูญ 2560 ยังพิเศษกว่านั้น โดยเพิ่มคำว่า ความมั่นคงเข้าไปด้วย จึงกลายเป็นว่า เป็นเสรีภาพที่ไม่เป็นจริงโดยมีกุญแจล็อก 3 ชั้น โดยอนุทิน.เต็ง. เสียงส่วนใหญ่ได้เสนอให้ตัดเงื่อนไขในเรื่องความมั่นคงออกไป ขณะที่เรื่องสิทธิทางการศึกษา 12 ปีนั้น แม้จะเป็นความปรารถนาดีของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ตั้งใจให้รัฐเข้าไปดูแลเด็กก่อนวัยเรียน แต่ต้องยอมรับว่า ระยะเวลา 12 ปีก่อนวันเรียน ทำให้ไม่ครอบคลุมถึงชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งอนุทิน.เต็ง. เสียงส่วนใหญ่ได้เห็นชอบร่วมกันว่า สิทธิทางการศึกษาต้องครอบคลุมตั้งแต่ก่อนวัยเรียนไปจนถึงชั้นมัธยมฯ แต่ประเด็นนี้ทางนักศึกษาได้เสนอให้ขยายไปถึงปริญญาตรี ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่องเกินเลย แต่ในด้วยการจัดการของรัฐ อาจจะยังไม่เป็นจริงได้ในขณะนี้ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณหากบัญญัติลงไปรัฐธรรมนูญ

นายนิกร กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องที่มาของนายกรัฐมนตรีนิสิตนักศึกษาเสนอว่า ควรมาจากการเลือกตั้งนั้น อีกทั้ง ส.ว. ไม่ควรมีอำนาจในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนายกฯ สำหรับอนุทิน.เต็ง. ได้พิจารณาเรื่องนี้เป็น 2 ทาง คือ ก่อน และหลังสิ้นบทเฉพาะกาล เพราะข้อเรียกร้องในส่วนนี้ เมื่อสิ้นสุดบทเฉพาะกาลแล้ว เงื่อนไขต่างๆที่นิสิตนักศึกษาเสนอจะหายไป ทั้ง ส.ว. สรรหา โควตา ผบ. เหล่าทัพ อำนาจ ส.ว. ในการโหวตนายกฯ รวมไปถึงที่มาของนายกรัฐมนตรีนายกฯ ที่เปิดช่องไว้ในบทเฉพาะกาล

ส่วนแรกให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด กับ ส่วนที่สอง ให้มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม 200 คน แต่มีอำนาจเพียงแต่ กลั่นกรองกฎหมาย โดยที่คณะกรรมการสรรหาต้องมีเข้มข้นชัดเจน ส่วนวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น มีข้อเรียกร้องให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมา เพื่อรับฟังประชาชนโดยกว้าง เรื่องนี้ต้องยอมรับว่า ภาพเก่าของส.ส.ร. เป็นสิ่งที่ผู้คนประทับใจ แม้แต่ฝ่ายการเมืองก็เห็นด้วย แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าจะสามารถทำได้จริงเพียงใด เบื้องต้นอนุกรมฯ ยังไม่ได้มีข้อร่วมกัน

“ แม้วันนี้จะได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเหตุทำให้ต้องแก้ไข จากปัญหาในหลายเรื่อง แต่ต้องมาพิจารณาวิธีการแก้ไขที่ทำได้คืออะไร โดยในอนุกรมฯ มีความเห็นแบ่งเป็น 3 แบบ 1. สนับสนุนให้มี ส.ส.ร. 2. สนับสนุนให้แก้ไขเฉพาะจุดสำคัญ เป็นหมวดไป โดยแก้ก่อนที่บทเฉพาะกาลจะสิ้นสุด และ 3. แก้เฉพาะจุดสำคัญ เป็นหมวดๆ โดยให้มีผลหลังจากที่บทเฉพาะกาลสิ้นสุดไปแล้ว ซึ่งในแบบที่ 3 เห็นว่า ถ้าให้มีผลทันทีอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจาก ส.ว. เพราะเราจำเป็นต้องได้เสียง ส.ว. มาสนับสนุน ซึ่งการจะแก้ไขโดยให้มีผลก่อนโดยตัดอำนาจของ ส.ว. ชุดนี้ทิ้งด้วย จะทำให้เขาไม่มาร่วม และสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย จึงได้มีการเสนอให้ตัดเงื่อนไขต่างออกไปทั้งหมด โดยใช้เสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้ง 2 สภาเป็นใบเบิกทางแรกก็น่าจะเพียงพอ และทำให้คนยอมรับได้ แม้น้องๆ จะเสนอให้ใช้เสียงกึ่งหนึ่งก็พอ แต่ผมคิดว่า มันง่ายไปสำหรับรัฐธรรมนูญ ซึ่งการเสนอแบบนี้ เพราะอยากให้แก้ได้ ค่อยๆ เปลี่ยนผ่านมันไป ไม่สุดโต่งข้างใดข้างหนึ่ง ” นายนิกร กล่าว

นายนิกร กล่าวว่า ยืนยันว่า ทุกความเห็นที่นักศึกษาเสนอเข้ามา จะไม่มีส่วนไหนตกหล่นหรือหายไป จะถูกรวบรวมบันทึกเป็นรายงานไว้อย่างละเอียด และจะอยู่กับสภาตลอดไปเพื่อให้ผู้แทนราษฎร ได้นำมาใช้พูด เป็นปาก เป็นเสียงแทนในสภา อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้งหมดจะไม่ใช้ความเห็นโดยรวมของนิสิตนักศึกษา แต่ในฐานะรุ่นพี่ที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อน เข้าใจในส่วนนี้ดี เพราะมีนิสิตนักศึกษาหลายคนยังได้ใช้เวลาในการรับฟังความคิดเห็น ฟ้องต่อกรมฯ. ด้วยว่า จากการที่พวกเขาออกมาเคลื่อนไหวจัดแฟลชม็อบที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาคือมีหน่วยงานของรัฐไปกดดัน ที่สำคัญยังไปกดดันครอบครัวของพวกเขา จึงทำให้มีความไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นความคับข้องใจที่พวกเขาได้สะท้อนออกมาในเวทีนี้ ซึ่งทางกรมฯ. ได้รับฟัง โดยนายพิระพันธุ์ สาโล รัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรมฯ. ได้รับปากว่า จะไปประสานดูแลเรื่องนี้ให้ เพราะที่ผ่านมาพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคำสั่งแล้วว่า ห้ามไปกดดันนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ที่ออกมาแสดงออก กรมฯ. จึงจะเป็นกลไกที่จะรับเรื่องราวนี้ไว้แล้วประสานงานเพื่อการแก้ไขต่อไป ถือเป็นเรื่องที่ดีมากในสถานการณ์นี้

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2055475

อนุ กมธ. เด้งรับ 'นิสิต-นศ.' เสนอแก้ไข ธรน. ที่มานายกฯ-หันอำนาจ ส.ว.
วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2563, 18.41 น.



**อนุ กมธ. เด้งรับ นิสิตนศ.เสนอแนวทางการแก้ไขธรน. ชี้ หลายประเด็นตรงกัน “พีระพันธ์” รับปากประสานให้ หลัง
น้องๆโดนหน่วยงานรัฐกดดันจัดแฟลชม็อบ**

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 นายนิกร จ่า nang ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขาธิการ คณะอนุกรรมการ (กมธ.) ศึกษาวิเคราะห์บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่น ในกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 กล่าวถึง การรับความคิดเห็นของนิสิตนักศึกษาต่อแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ในเวทีรับฟังความเห็นนิสิตนักศึกษา 45 สถาบัน เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมาผ่านมานั้น หลายประเด็นที่นิสิตนักศึกษาได้สะท้อนออกมานั้น ในฐานะเลขาธิการฯ เห็นว่า ไม่ใช่เรื่องที่เกินจริง เพราะเป็นข้อเรียกร้องแบบเสรีประชาธิปไตยที่เป็นเหตุเป็นผล หลายเรื่องทำได้จริงในทาง การเมือง และที่สำคัญยังสอดคล้องกับสิ่งที่อนุ กมธ.ได้พิจารณาไว้ด้วย ทั้งวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่มานายกรัฐมนตรี ที่มาและ อำนาจส.ว. สิทธิและเสรีภาพ รวมไปถึงสิทธิในการเข้าถึงสิทธิในการศึกษา เป็นต้น ถือว่า เป็นสิ่งที่น่าพอใจที่คนรุ่นใหม่ ได้มาแสดงความคิดเห็นที่น่าชื่นชม

นายนิกร กล่าวว่า สำหรับในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษา ถือว่าตรงกันมากที่สุด เพราะแม้จะมีอยู่ในรัฐธรรมนูญ แต่ด้วยข้อยกเว้นตามกฎหมายที่ว่า สิทธิเสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดกับศีลธรรมอันดีงาม ต้อง เป็นไปเพื่อความสงบเรียบร้อย และในรัฐธรรมนูญ 2560 ยังพิเศษกว่านั้น โดยเพิ่มคำว่า ความมั่นคงเข้าไปด้วย จึง กลายเป็นว่า เป็นเสรีภาพที่เข้มเป็นจริงโดยมีกฎแฉล็อก 3 ชั้น โดยอนุ กมธ.เสียงส่วนใหญ่ได้เสนอให้ตัดเงื่อนไขในเรื่อง ความมั่นคงออกไป ขณะที่เรื่องสิทธิทางการศึกษา 12 ปีนั้น แม้จะเป็นความปรารถนาดีของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่ตั้งใจให้รัฐเข้าไปดูแลเด็กก่อนวัยเรียน แต่ต้องยอมรับว่า ระยะเวลา 12 ปีก่อนวันเรียน ถือว่า ทำให้ไม่ ครอบคลุมถึงขั้นมัธยมศึกษา ซึ่งอนุ กมธ.เสียงส่วนใหญ่ได้เห็นชอบร่วมกันว่า สิทธิทางการศึกษาต้องครอบคลุมตั้งแต่ ก่อนวัยเรียนไปจนถึงขั้นมัธยมฯ แต่ประเด็นนี้ เรื่องนี้ทางนักศึกษาได้เสนอให้ขยายไปถึงปริญญาตรี ซึ่งไม่ถือเป็นเรื่อง เกินเลย แต่ในด้วยการจัดการของรัฐ อาจจะยังไม่เป็นจริงได้ในขณะนี้ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณหากบัญญัติลงไป ในรัฐธรรมนูญ

นายนิกร กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องที่มาของนายกฯนั้น นิสิตนักศึกษาเสนอว่า ควรมาจากการเลือกตั้งนั้น อีกทั้ง ส.ว.ไม่ควรใช้อำนาจในการโหวตเลือกนายกฯนั้น สำหรับอนุ กมธ.ได้พิจารณาเรื่องนี้เป็น 2 ทาง คือ ก่อน และหลังสิ้นบท เฉพาะกาล เพราะข้อเรียกร้องในส่วนนี้ เมื่อสิ้นสุดบทเฉพาะกาลแล้ว เจ็อนต่างๆที่นิสิตนักศึกษาเสนอจะหายไป

ทั้งส.ว.สรรหา โควต้าผบ.เหล่าทัพ อำนาจส.ว.ในการโหวตนายกฯ รวมไปถึงที่มานายกฯที่เปิดช่องไว้ในบทเฉพาะกาลด้วย โดยจะกลับไปยึดตามบทหลักโดยให้ส.ว.มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม ซึ่งความเห็นของอนุกรม.ในเรื่องนี้มี 2 ส่วน ส่วนแรกให้มาจากการเลือกตั้งทั้งหมด กับ ส่วนที่สอง ให้มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม 200 คน แต่มีอำนาจเพียงแต่กลั่นกรองกฎหมาย โดยที่คณะกรรมการสรรหาต้องมีเข้มข้นชัดเจน ส่วนวิธีการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น มีข้อเรียกร้องให้ตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ขึ้นมา เพื่อรับฟังประชาชนโดยกว้าง เรื่องนี้ต้องยอมรับว่า ภาพเก่าของส.ส.ร.เป็นสิ่งที่ผู้คนประทับใจ แม้แต่ฝ่ายการเมืองก็เห็นด้วย แต่ก็ยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ว่าจะสามารถทำได้จริงเพียงใด เบื้องต้นอนุกรม.ยังไม่ได้มีข้อสรุป

“แม้วันนี้จะได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีเหตุทำให้ต้องแก้ไข จากปัญหาในหลายเรื่อง แต่ต้องมาพิจารณาวิธีการแก้ไขที่ได้คืออะไร โดยในอนุกรม.มีความเห็นแบ่งเป็น 3 แบบ 1.สนับสนุนให้มีส.ส.ร. 2.สนับสนุนให้แก้ไขเฉพาะจุดสำคัญ เป็นหมวดไป โดยแก้ก่อนที่บทเฉพาะกาลจะสิ้นสุด และ 3.แก้ไขเฉพาะจุดสำคัญ เป็นหมวดๆ โดยให้มีผลหลังจากที่บทเฉพาะกาลสิ้นสุดไปแล้ว ซึ่งในแบบที่ 3 เห็นว่า ถ้าให้มีผลทันทีอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากส.ว. เพราะเราจำเป็นต้องได้เสียง ส.ว.มาสนับสนุน ซึ่งการจะแก้ไขโดยให้มีผลก่อนโดยตัดอำนาจของส.ว.ชุดนี้ทิ้งด้วย จะทำให้เขาไม่มาร่วม และสุ่มเสี่ยงที่จะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลย จึงได้มีการเสนอให้ตัดเงื่อนไขต่างออกให้หมด โดยใช้เสียง 2 ใน 3 ของสมาชิกทั้ง 2 สภาเป็นใบเบิกทางแรกก็น่าจะเพียงพอ และทำให้คนยอมรับได้ แม้บางอย่างจะเสนอให้ใช้เสียงกึ่งหนึ่งก็พอ แต่ตนคิดว่า มันง่ายไปสำหรับรัฐธรรมนูญ ซึ่งการเสนอแบบนี้ เพราะอยากให้แก้ได้ ค่อยๆ เปลี่ยนผ่านมันไป ไม่สุดโต่งข้างใดข้างหนึ่ง” นายนิกร กล่าว

นายนิกร กล่าวว่า ยืนยันว่า ทุกความเห็นที่นักศึกษาเสนอเข้ามา จะไม่มีส่วนไหนตกหล่นหรือหายไป จะถูกรวบรวมบันทึกเป็นรายงานไว้อย่างละเอียด และจะอยู่กับสภาตลอดไปเพื่อให้ผู้แทนราษฎร ได้นำมาใช้พูด เป็นปากเป็นเสียงแทนในสภา อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ทั้งหมดจะไม่ใช่ความเห็นโดยรวมของนิสิตนักศึกษา แต่ในฐานะรุ่นพี่ที่เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองมาก่อน เข้าใจในส่วนนี้ดี เพราะมีนิสิตนักศึกษาหลายคนยังได้ในใช้เวทีในการรับฟังความคิดเห็น ฟ้องต่อกรม.ด้วยว่า จากการที่พวกเขาออกมาเคลื่อนไหวจัดแฟลชม็อบที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาคือมีหน่วยงานของรัฐไปกดดัน ที่สำคัญยังไปกดดันครอบครัวของพวกเขา จึงทำให้มีความไม่สบายใจเป็นอย่างมาก ถือเป็นความคับข้องใจที่พวกเขาได้สะท้อนออกมาในเวทีนี้ ซึ่งทางกรม.ได้รับฟัง โดยนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรม.ได้รับปากว่า จะไปประสานดูแลเรื่องนี้ให้ เพราะที่ผ่านมาพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคำสั่งแล้วว่า ห้ามไปกดดันนิสิตนักศึกษาเหล่านี้ที่ออกมาแสดงออก กรม.จึงจะเป็นกลไกที่จะรับเรื่องราวนี้ไว้แล้วประสานงานเพื่อการแก้ไขต่อไป ถือเป็นเรื่องที่ดีมากในสถานการณ์นี้

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/479309>

คมชัดลึก

ขบสูง 1.2 หมิ่นล้าง-ส่อขัดแย้ง แก้ว รธน. อาจไปไม่ถึงฝัน

14 มีนาคม 2563 - 19:28 น.



"ส.ส.ร." แก้ว รธน. อาจไปไม่ถึงฝัน "รองปธ.กมธ.แก้ว รธน." ซ้ำปัญหาชิงขบสูง 1.2 หมิ่นล้าง-ส่อขัดแย้ง

"ส.ส.ร." แก้ว รธน. อาจไปไม่ถึงฝัน "รอง ปธ.กมธ.แก้ว รธน." ซ้ำปัญหาชิงขบสูง 1.2 หมิ่นล้าง - ส่อขัดแย้ง เหตุทำประชามติ 4 ครั้ง ส.ส.เลือกตั้งมีสิทธิ์เท่า ส.ส.ร. แก้ว รธน. เหตุเป็นตัวแทนปชช. 500 คน หนุน "รัฐสภาฯ" เป็นกลไกแก้ว รธน. รายมาตรา ที่เห็นร่วมกัน

รัฐสภา - 14 มีนาคม 2563 - นายไพบุลย์ นิตตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ประธานรองประธานคณะกรรมการกิจการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 คนที่หนึ่ง กล่าวต่อกรณีความเห็นของกลุ่มคณะกรรมการรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) และเครือข่าย People Go รวมถึงกลุ่มที่เข้าให้ความเห็นต่อกมธ.ฯ ถึงแนวทางยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผ่านสมาชิกสภา ร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ว่า เป็นความเห็นที่อนุกรมฯ ที่เกี่ยวข้องจะรับไปพิจารณา เพื่อจัดทำเป็นข้อเสนอของกมธ.ฯ ที่รายงานต่อที่ประชุมสภาฯ

อย่างไรก็ตามความเห็นต่อประเด็นตั้งส.ส.ร. นั้น เป็นความเห็นที่เหมือนกับ กมธ.ฯ เคยเสนอและหารือกันไว้ต่อที่ประชุมกมธ.ฯ แต่ไม่มีข้อสรุปว่าจะดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากการพิจารณาเห็นว่ามีความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามมา เพราะการเปิดทางรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ให้มีส.ส.ร. ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ทั้งหมดได้ ต้องแก้ไขมาตรา 255 และมาตรา 256 ว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากไม่นับประเด็นการเชื่อมโยงอำนาจการแก้ไขรัฐธรรมนูญ จากสมาชิกรัฐสภา แล้วยิ่งพบว่ามีความขัดแย้งเรื่องขบสูง 1.2 หมิ่นล้างบาท

"การแก้ไขรัฐธรรมนูญปัจจุบันให้มีส.ส.ร. ต้องใช้ขบสูงทำประชามติ ถึง 4 ครั้งๆ ละ ประมาณ 3,000 ล้านบาท รวมประมาณ 1.2 หมื่นล้านบาท โดย ครั้งแรก คือ ต้องถามประชาชนต่อการยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และให้มี ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้ง ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ โดยเงื่อนไขนี้เป็นไปตามศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยไว้เมื่อปี 2556

ครั้งที่สอง หลังจากผ่านประชามติครั้งแรกต้องทำตามขั้นตอนที่มาตรา 255 และมาตรา 256 กำหนดในรัฐสภา จากนั้นต้องทำประชามติอีก , ครั้งที่สาม คือ กระบวนการเลือกตั้ง ส.ส.จากประชาชนทั่วประเทศ เป็นการใช้จ่ายเงินเพื่อเลือกตั้งส.ส.ร. และครั้งที่สี่ คือ เมื่อส.ส.ร.ทำรัฐธรรมนูญใหม่เสร็จต้องนำไปทำประชามติอีกครั้ง" นายไพบุลย์ กล่าว

นายไพบุลย์ กล่าวด้วยว่า ปัญหาต่อไปคือความขัดแย้งจากสมาชิกรัฐสภา คือ กลุ่ม ส.ส. และ ส.ว. โดยเฉพาะกลุ่ม ส.ส. ที่มองว่าตนเองคือตัวแทนจากประชาชน และมีความชอบธรรมต่อการทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่จำเป็นต้องมี ส.ส.ร. ที่มาจากการเลือกตั้ง อีกทั้ง ส.ส. 500 คนสามารถทำได้เพราะมาจากความหลากหลายมากกว่า ส.ส.ร.เลือกตั้ง 100 คน ขณะเดียวกันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส. และ ส.ว. ดังนั้นเชื่อว่าการหาความเห็นร่วมเพื่อให้มี ส.ส.ร. นั้นอาจเกิดปัญหาได้ แต่วิธีดังกล่าวอาจทำได้ หลังจากที่ ส.ว. ที่มาตามบทเฉพาะกาลนั้นหมดอายุลง

"แนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ กมธ.๗ ต้องไม่ทำตามความพอใจของใคร หรือทำตามคำพูดใคร เพราะหากรับฟังหรือคิดว่าต้องทำตามความพอใจของคนเสนอความเห็น นั้นไม่ใช่กระบวนการประชาธิปไตยที่ต้องรับฟังความเห็น พร้อมยอมรับความเห็นต่างๆ ผมเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สามารถทำได้คือ ให้สมาชิกรัฐสภาดำเนินการแก้ไขรายมาตราที่เห็นร่วมกัน เพื่อประหยัดงบประมาณ เพราะ ส.ส. และ ส.ว. ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนอยู่แล้ว"

นายไพบุลย์ กล่าว

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/politic/422337>

เครือข่ายนักศึกษา ม.ขอนแก่น จัดแฟลชม็อบ 'มข.พอกันที' ครั้งที่ 2



14 มี.ค. 2563 มติชนออนไลน์ รายงานว่า ที่ลานหญ้าหน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) กลุ่มขอนแก่นพอกันที มข.พอกันที ซึ่งเป็นเครือข่ายนักศึกษา มข. อาทิ กลุ่มดาวดิน สามัญชน กลุ่ม KKU อควาเรียม และองค์กรอื่นๆ กับอดีต น.ศ.มข. กำหนดจัดกิจกรรม

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการจัดของกลุ่มนักศึกษา มข.เป็นการจัดการขอนแก่นพอกันที ครั้งที่ 2 เพื่อที่จะให้ขยับเขยื้อนไปข้างหน้า ทุกคนทราบกันดีว่าเศรษฐกิจตอนนี้ หรือว่าสภาพอากาศหนักขึ้นเรื่อยๆ วันนี้ผู้ที่จะมาร่วมเป็นทั้งนักศึกษา และผู้ที่รักในประชาธิปไตย สนใจเข้าร่วมงาน ตามกำหนดการเริ่มตั้งแต่ 17.00-20.00 น. ส่วนมาตรการป้องกันไวรัส จะมีตรวจคัดกรองเครื่องสแกนไข้ ถ้ามีไข้สูงจะไม่อนุญาตให้เข้าแล้วจะมีโซนที่แจกแมสก์และเจลล้างมือเพื่อควบคุม วันนี้คาดว่าจะมีคนมาเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน โดยใช้วิธีการประกาศเชิญชวนตามสื่อออนไลน์เรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อยากฝากถึงผู้นำประเทศฝากถึงนายกรัฐมนตรีให้แก้ไขผลักดันให้ประเทศเดินหน้ามากกว่านี้

นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือไผ่ ดาวดิน กล่าวสั้นๆ ว่า เนื้อหาหลักๆ คือเรื่องรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งสำคัญมากเราถึงเห็นว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญไม่จั้นอนาคตไทยก็ไปต่อไม่ได้ รอบนี้เนื้อหาที่น่าสนใจคือเขาอยากได้รัฐธรรมนูญของตัวเอง เขาอยากเลือกตั้งและอยากได้รัฐบาลใหม่

นอกจากนี้กลุ่ม 'ขอนแก่นพอกันที' ยังได้ออกข้อเรียกร้อง ระบุว่านับตั้งแต่การรัฐประหาร พ.ศ. 2557 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) ซึ่งนำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ใช้กำลังทหารและอาวุธเข้ายึดแย่งอำนาจอธิปไตยอันควรจะเป็นของประชาชน แล้วตั้งคณะรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหาร โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรี

ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารผู้ตั้งตนเป็นรัฐธูธิปไตยด้วยกำลังและปลายกระบองปืน ได้ใช้อำนาจออกกฎหมายตามอำเภอใจ โดยไม่คำนึงถึงหลักนิติรัฐและนิติธรรม การใช้กฎหมายและอำนาจที่ขาดความชอบธรรมในการคุกคามประชาชน การละเมิดสิทธิมนุษยย์เสียหายด้วยวิธีการป่าเถื่อนต่างๆนานา รวมไปถึงการใช้อำนาจรัฐและกฎหมายในการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนและพวกพ้อง การจะทำการอันเป็นการทุจริตที่แม้พยายามปกปิด แต่ก็มีความเอ่อล้นจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นภาพลักษณ์ความเลวร้ายต่อประเทศชาติจนส่งผลกระทบต่อความพึงพินาศทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

การสืบทอดอำนาจผ่าน รัฐธรรมนูญและกฎหมายกติกากันฉ้อฉล การปิดปากและหลอกลวงเพื่อสำเร็จพิธีกรรมประชามติไว้เป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐธรรมนูญที่มาจากอำนาจเถื่อน

กติกากาการเลือกตั้งแสนประหลาด บัตรเขย่ง และสูตรคำนวณคะแนนอันพิสดาร รวมไปถึงการให้อำนาจกับวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งสรรหาของ คสช. ร่วมเป็นผู้เลือกนายกรัฐมนตรีย่อมแสดงให้เห็นอย่างเด่นชัดว่ารัฐบาลปัจจุบันมีที่มาจากการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหาร

รัฐสภาอันควรจะเป็นสะพานที่สร้างความศรัทธาให้กับประชาชนในทางประชาธิปไตย กลับเต็มไปด้วยการต่อรองตำแหน่ง ซื้อขายงูเห่า โหวตแพ้กัโหวตใหม่ เพียงเพื่อให้รัฐบาลยังดำรงอำนาจอยู่ได้

องค์กรศาลและกระบวนการยุติธรรม กลายเป็นเครื่องมือและผู้เล่นทางการเมือง ผ่านวิธีการตุลาการภิวัฒน์และนิติสงคราม จนเป็นเหตุให้ประชาชนเสื่อมความศรัทธาในกระบวนการและองค์กรทางยุติธรรม

เพื่อหยุดยั้งความพังพินาศและความวิปลาสทั้งด้านบริหาร นิติบัญญัติ และ ตุลาการ นักศึกษาและประชาชนจึงได้ร่วมกันเพื่อแสดงพลังในนาม “ขอนแก่นพอกันที” ขอเรียกร้องให้รัฐบาลและผู้มีอำนาจ แสดงความจริงใจต่อประชาชนรวมถึงให้มีการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง ดังต่อไปนี้

1. ให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญต้องมีที่มาจากประชาชน
2. ยุบสภาและให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาที่เป็นธรรม
3. ยุติบทบาทของวุฒิสภามาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ ที่ให้อำนาจวุฒิสภาในการร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีนอกจากสภาผู้แทนราษฎร รวมไปถึงการยุติบทบาทขององค์กรอิสระอื่นๆ ที่สรรหาแต่ตั้งโดย คสช. อันเป็นกลไกที่ใช้ในการกำจัดฝ่ายตรงข้ามในทางการเมืองและเพื่อการสืบทอดอำนาจของรัฐบาล

อ้างอิง : <https://prachatai.com/journal/2020/03/86787>

พปชร.ผูกหลักสูตรติวเข้มส.ส.-อดีตผู้สมัครส.ส.พรรค จัดเชิญวิทยุ'ให้คามราษฎร์น.

วันที่ 14 มีนาคม 2563 - 19:58 น.



เมื่อวันที่ 14 มีนาคม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชาชน (พปชร.) เปิดเผยว่า วันที่ 15 มีนาคม นอกจากประชุมสรุปการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือของพรรคจากผลกระทบเรื่องโควิด-19 ว่ามีอะไรบ้าง เพราะเป็นเรื่องใหญ่ และอีกเรื่องที่สำคัญคือตนจะหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของพรรคทางการเมือง คงไม่ถึงขั้นเรียกว่าโรงเรียนการเมืองของพรรค วัตถุประสงค์ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า พรรคมีส.ส.ใหม่เป็นจำนวนมาก เราจะพัฒนาส.ส.ให้ทำงานการเมืองอย่างเข้าใจ อย่างบทบาทการทำหน้าที่ในสภาหรือทำงานในพื้นที่ เป็นการพัฒนามีระบบการทำงาน ซึ่งพรรคไม่ได้ทำมาเลยหลังจากเลือกตั้ง โดยเปิดโอกาสให้ส.ส.และอดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเข้ามาอบรม

ส่วนวิทยากรจะคัดเลือกผู้มีประสบการณ์การทำงานทางการเมืองมา เช่น ตนจะเชิญนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มาให้ความรู้ในหัวข้อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจองแท้ โดยจะจัดอบรมหลักสูตรสัปดาห์ละครั้งทุกวันพุธในช่วงปิดสมัยประชุมสภาฯนี้ โดยใช้ช่วงเวลา 1 เดือนอบรม

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2055585



14 มี.ค.63 - นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 มี.ค. นอกจากการประชุมสรุปการดำเนินการมาตรการช่วยเหลือของพรรค จากผลกระทบเรื่องโควิด-19 ว่ามีอะไรบ้าง เพราะเป็นเรื่องใหญ่ และอีกเรื่องที่สำคัญคือตนจะหารือร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของพรรคทางการเมือง

อย่างไรก็ตามคงไม่ถึงขั้นเรียกว่าโรงเรียนการเมืองของพรรค วัตถุประสงค์ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า พรรคมีส.ส.ใหม่เป็นจำนวนมาก เราจะพัฒนาส.ส.ให้ทำงานการเมืองอย่างเข้าใจ อย่างบทบาทการทำหน้าที่ในสภาหรือทำงานในพื้นที่ เป็นการพัฒนามีระบบการทำงาน ซึ่งพรรคไม่ได้ทำมาเลยหลังจากเลือกตั้ง โดยเปิดโอกาสให้ส.ส.และอดีตผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเข้ามาอบรม

ส่วนวิทยากรจะคัดเลือกผู้มีประสบการณ์การทำงานทางการเมืองมา เช่น ตนจะเชิญนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี มาให้ความรู้ในหัวข้อรัฐธรรมนูญ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจอ่องแท้ โดยจะจัดอบรมหลักสูตรสัปดาห์ละครั้งทุกวันพุธในช่วงปิดสมัยประชุมสภานี้ โดยใช้ช่วงเวลา 1 เดือนอบรม.

อ้างอิง : <https://www.thaipost.net/main/detail/59757>

14 มี.ค. 2563 18:12 ปรับปรุง: 14 มี.ค. 2563 19:22

ไม่มีศัตรูถาวร! “ลุงไพศาล-“ตุ๋” จตุพร” ต่อกันมา 10 ปี วันนี้ “จูบปาก” เพื่อชาติ ไม่มีสี ยุติขัดแย้งการเมือง



เซอร์ไพรส์ไม่น้อย “ลุงไพศาล” ที่มีอุดมการณ์เลื้อยเหลืออง กับ “ตุ๋-จตุพร” ประธาน นปช. แขนงนำสีแดง ประกาศ “ปรองดองเพื่อชาติ” ผ่านเฟซ พร้อมถ่ายภาพพร้อมกันอย่างชื่นมื่น หลังต่อกันมา 10 ปี

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง วันนี้ (14 มี.ค. 63) เฟซบุ๊ก Paisal Puechmongkol ของ นายไพศาล พีชมงคล อดีตที่ปรึกษา พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ โปสตรูปภาพคู่ นายจตุพร พรหมพันธุ์ หรือ “ตุ๋-จตุพร” ประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) พร้อมข้อความระบุว่า

สัพเพสัง สังฆุตานัง สามัคคี วุฑฒิสาธิกา

คนบ้านเดียวกัน ยึดถือคนละอย่าง มองต่างคนละมุม ต่อกันมากกว่าสิบปี

มาวันนี้ก็ชวนมากินกาแฟกัน ในฐานะที่เป็นคนบ้านเดียวกัน

และที่สำคัญคือ เป็นพสกนิกร ที่มีความจงรักภักดีต่อในหลวงพระองค์เดียวกัน*****

ก็ชัดเจนครับว่าวันนี้ ไม่มีสี ไม่มีพวกมึงพวกกูอีกแล้ว

ทุกคนคือพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่จะต้องร่วมกัน สร้างความสามัคคีในบ้านเมือง เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความมั่นคงสถาพร ของประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป

มาเถิดเราทั้งหลาย ยุติความขัดแย้งความแตกแยกแตกสามัคคีในชาติ มาร่วมจิตร่วมใจปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความปลอดภัยและความรุ่งเรืองสถาพร ของประเทศชาติ และพระบรมราชจักรีวงศ์ มาเถิดมาเพื่อน้องพี่น้องไทย ที่นี้มีความร่มเย็นเป็นสุข

“เราน้อมเกล้าเกศี ถวายภูมิและศิระกราน เทิดบังคมภูบาลเอาไว้เหนือฟ้า โป้ทองของชาวไทย อวยพรชัยให้มหाराชา ช่วยกันเปล่งวาจา ขอทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ”

สำหรับ “ตุ๋” จตุพร พรหมพันธุ์ นอกจากเป็นประธาน นปช. อดีตยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย จตุพร เป็นอดีตโฆษกพรรคไทยรักไทย และอดีต ส.ส. ระบบบัญชีรายชื่อของพรรค แจ้งเกิดทางการเมืองจากการเป็นผู้นำนักศึกษาช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ. 2535 เมื่อเกิดการปราบปรามผู้ชุมนุมที่ถนนราชดำเนิน และผู้ชุมนุมย้ายไปปักหลักที่รามคำแหง โดยจตุพรขึ้นเวทีปราศรัยร่วมกับเพื่อนๆ นักศึกษาอีกหลายคน เช่น อูสมาน ลูกหยี วัชระ เพชรทอง

จตุพร ทำงานการเมืองโดยมีกลุ่มนักศึกษารามคำแหง พรรคศรีธรรมา ที่ตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งอยู่เบื้องหลัง จึงมีชื่อที่รู้จักกันดีในสมัยเรียนว่า ตู่ ศรีธรรมา เป็นฐานกำลังคอยเคลื่อนไหว เช่น การให้กำลังใจ นายทักษิณ ชินวัตร การมอบดอกไม้ กกต. การเดินขบวนไปหน้าสำนักงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ในสมัยที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เคลื่อนไหวขับไล่ นายทักษิณ ชินวัตร ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีจากนั้น ก็เป็นที่รู้จักกันในนามแกนนำคนเสื้อแดง ในการเคลื่อนไหวควบคู่ไปกับ พรรคการเมืองของ นายทักษิณ

ด้าน นายไพศาล พิษมงคล หลังจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็เข้าศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตามลำดับ ในปี 2532 ได้เข้าเรียนและจบหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (รุ่น 32)

นายไพศาล เริ่มเข้าทำงานที่บริษัทสากลสถาปัตย์ ของ เกียรติ วัฒนเวคิน ตั้งแต่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 ต่อมาปี 2516 ย้ายไปทำงานที่สำนักงานทนายความธรรมนิติ ของ ประดิษฐ์ เปรมโยธิน

เคยเป็นแกนนำเดินขบวนคัดค้านการขึ้นค่ารถเมล์ในสมัยรัฐบาล ถนอม กิตติขจร เคยเข้าร่วมในการชุมนุมต่อต้าน “กฎหมายโหด” และเคยเป็นหนึ่งในผู้ชุมนุมเดินขบวนในเหตุการณ์ 14 ตุลา นอกจากนี้ ยังแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงมากบทเพลงหนึ่งชื่อว่า ศักดิ์ศรีกรรมกร โดยมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการรณรงค์ให้โค่นล้มระบบเจ้าขุนมูลนาย หลังเหตุการณ์ 6 ตุลา ไพศาลยังคงเคลื่อนไหวในเมือง รับช่วงงานจาก นายทองใบ ทองเปาด์

เข้าสู่ตำแหน่งเกี่ยวกับการเมืองครั้งแรกด้วยการเป็นคณะผู้บริหารองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อ.ส.ม.ท.) ในปี 2531 หลังจากนั้น ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะผู้บริหารรัฐวิสาหกิจอีกหลายแห่งต่อเนื่องมาอีกหลายปี ต่อมาได้ร่วมงานกับ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ โดยเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ดำรงตำแหน่ง 22 มี.ค. 2539 - 21 มี.ค. 2543)...

แน่นอน, การที่คนระดับนายไพศาล และ นายจตุพร ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่า จะยุติความขัดแย้งแตกแยกทางการเมือง นอกจากจะเป็นนิมิตหมายอันดีของบ้านเมืองแล้ว ยังส่งสัญญาณไปถึงมวลชน ทั้งคนเสื้อเหลือง และเสื้อแดงด้วย เพื่อที่จะหันหน้าเข้าหากัน ร่วมไม้ร่วมมือพัฒนาประเทศ สร้างความสามัคคีปรองดอง จากที่มีมากกว่า 10 ปี

และที่สำคัญ ยังช่วยตอกย้ำ ข่าวก่อนหน้านี้ นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ที่เดินทางมาร่วมพิธีคืนธงแดง และป้ายหมูป่าคนเสื้อแดงจากอดีตแกนนำคนเสื้อแดงภาคอีสาน 20 จังหวัด ประมาณ 300 คน พร้อมมอบป้าย “เรารักประเทศไทย” ให้กับแกนนำทุกจังหวัดในภาคอีสาน เป็นจริงเป็นจังขึ้นมาด้วย จากนั้นเหลือก็แต่ ทำอย่างไรจะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองขึ้นได้อีก และทำอย่างไร จะไม่ให้พรรคการเมืองใช้มวลชนเป็นเหยื่อทางการเมืองได้อีกเท่านั้นเอง

อ้างอิง : <https://mgronline.com/politics/detail/963000025893>

บทความพิเศษ : ควรเปลี่ยนชื่อตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นนายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.



กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ของไทยอันได้แก่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งเป็นฉบับที่แก้ไขล่าสุด อันเป็นหลักสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินว่าทิศทางการบริหารของไทยจะเป็นไปแบบใด ถือได้ว่าเป็นการขยายหลักสำคัญที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่กำหนดโครงสร้างรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดิน ให้มีราชการในการบริหารประเทศที่แบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ

1.การบริหารราชการส่วนกลาง (Centralization) : ใช้หลักการรวมอำนาจ โดยให้อำนาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการสูงสุดอยู่ในส่วนกลาง คือ กรุงเทพมหานคร อันเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐ แบ่งส่วนราชการออกเป็น (1) สำนักนายกรัฐมนตรี (2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง (3) ทบวง ซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง (4) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการดังกล่าวนี้มีฐานะเป็นนิติบุคคล

2.การบริหารราชการส่วนภูมิภาค (Deconcentration) : ใช้หลักการแบ่งอำนาจ โดยราชการส่วนกลางเป็นเจ้าของอำนาจ แล้วแบ่งอำนาจการบังคับบัญชาและการวินิจฉัยสั่งการให้แก่ภูมิภาคนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และการปฏิบัติของภูมิภาคนั้นจะต้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อนโยบายของส่วนกลางหรือของคณะรัฐมนตรี หรือตัวบทกฎหมายของประเทศ การบริหารราชการส่วนภูมิภาค มี 2 ระดับ คือ จังหวัด และอำเภอ

3.การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (Decentralization) : ใช้หลักการกระจายอำนาจ ที่ส่วนกลางได้มอบอำนาจระดับหนึ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นไปดำเนินการปกครองตนเองอย่างอิสระ โดยที่ตัดไม่ขัดต่อกฎหมายของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชน กิจกรรมที่ทำได้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการพัฒนา มีอิสระในการตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรือการสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นออกข้อบังคับหรือระเบียบต่างๆ มาบังคับในเขตการปกครองของตนได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในปัจจุบันมีรูปแบบ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) เทศบาล (3) สุขาภิบาล และ (4) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา

ในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยในฐานะที่เป็นราชอาณาจักร และเป็นรัฐเดี่ยว (Unitary State) ราชการบริหารส่วนภูมิภาคถือเสมือนหนึ่งเป็นกลไกหรือเครื่องมือ (Mechanism) ที่สำคัญของรัฐบาลแห่งชาติที่ตั้งอยู่ส่วนกลาง จะใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของประเทศที่เป็นเรื่องของความมั่นคงภายใน

(Internal Security) และความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยรวมที่กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทุกฉบับเท่าที่ปรากฏในประวัติศาสตร์การปกครองประเทศและตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเท่าที่มีอยู่จนถึงปัจจุบันที่มอบหมายภารกิจสำคัญให้กระทรวงมหาดไทยดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในตามกฎหมายทุกฉบับรวมทั้งตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มาตรา 31 ที่กำหนดภารกิจให้กระทรวงมหาดไทยดูแลรับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การอำนวยความสะดวกความเป็นธรรมให้กับประชาชนและสังคม รวมทั้ง การดูแลการปกครองการบริหารในภูมิภาค จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้านและการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ ด้วย รวมถึงตลอดถึงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในภูมิภาคด้วย

และด้วยภารกิจ หน้าที่ เจื่อนไขที่เป็นไปตามธรรมเนียมการปกครองตั้งแต่ดั้งเดิมหรือเป็นประวัติศาสตร์การปกครองประเทศเป็นร้อยปี จึงปรากฏในกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญ กฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครองท้องถิ่น จึงต้องมีการดำรงอยู่ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการฝ่ายปกครอง ซึ่งสังกัดกระทรวงมหาดไทย (ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนประจำ) กับข้าราชการพลเรือนประจำสังกัดกระทรวง ทบวง กรมอื่น ในการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค(หรือหัวเมืองนอกเขตพระนคร) ในระบบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้เป็นหัวหน้าต่างพระเนตรพระกรรณ ถือว่าเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชา กำกับดูแลหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่ที่ทั้งปวงซึ่งเรียกว่าราชการบริหารส่วนภูมิภาคนั่นเอง ส่วนข้าราชการระดับรองลงมา ที่มีใช่เป็นผู้บริหารสูงสุดในส่วนภูมิภาคนั้น ก็ต้องได้รับการแต่งตั้งจากส่วนราชการที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น เกษตร สาธารณสุข ศึกษา ฯลฯ และต้องอยู่ภายใต้ผู้บริหารสูงสุด ซึ่งในระดับจังหวัดได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และระดับอำเภอได้แก่นายอำเภอ โดยระบบการแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะหน้าที่นั้นๆ

ปัจจุบันการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัดและอำเภอ) โดยเฉพาะระดับจังหวัด มี 76 จังหวัด ส่วนเขตจังหวัด (แต่ไม่ได้เรียกว่าจังหวัด) ที่เป็นที่ตั้งของเมืองหลวง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการรวมเขตพื้นที่ของจังหวัด พระนคร (ซึ่งเดิมเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค เรียกว่า จังหวัดพระนคร) และจังหวัดธนบุรี เดิมก็เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค เรียกว่า จังหวัดธนบุรี ซึ่งทั้งสองจังหวัดนี้ แต่ละจังหวัดก็มีส่วนบริหารเช่นเดียวกับจังหวัดต่างๆ ของไทย ในปัจจุบันและได้มีการพัฒนาความเจริญมาจนถึงปัจจุบัน

ระบบการปกครองของจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี มีฐานะเป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาค นับตั้งแต่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2476 และการจัดรูปแบบการปกครองภายในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี (ได้จัดขึ้นตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2476) กล่าวคือ มีอำเภอเป็นหน่วยการปกครองย่อยของจังหวัด

หลังมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 ต่อมาได้มีการจัดตั้งเทศบาลนครกรุงเทพมหานครในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2480 และเปิดดำเนินงานในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 เช่นเดียวกับจังหวัดธนบุรีก็มีการจัดตั้งเทศบาลนครธนบุรี

เทศบาลนครกรุงเทพฯ ขณะนั้นมีฐานะเป็นนิติบุคคล หลังจากมีการขยายพื้นที่ในปี พ.ศ. 2497 ในปีต่อมาหลังปี พ.ศ. 2514 ก่อนที่จะมีการรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าด้วยกัน ซึ่งสิ่งที่เป็นลักษณะเด่นให้จังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ คือ เป็นที่ตั้งของราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคผสมผสานกัน ประชาชนทั้งสองจังหวัดมีความผูกพันต่อการใช้ชีวิตประจำวันเหมือนอยู่ในจังหวัดเดียวกันตลอดมา จึงทำให้มีผลต่อการรวมทั้งสองจังหวัดในเวลาต่อมา

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2514 ในระหว่างที่คณะปฏิวัติทำหน้าที่บริหารประเทศ ได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 24 และ 25 ให้ปรับปรุงระบบการปกครองจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี โดยสาระสำคัญของประกาศคณะปฏิวัติดังกล่าว คือ มีการรวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีเข้าเป็นจังหวัดเดียวกัน เรียกว่า

“จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” และเมื่อรวมกันแล้วสภาพของนครหลวงกรุงเทพธนบุรียังคงมีรูปแบบการปกครองและการบริหารราชการส่วนภูมิภาคอยู่เช่นเดิม มีผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด 2 คน และรวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 องค์การเข้าด้วยกันเป็น “องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี” มีสภาจังหวัดเรียกว่า “สภานครหลวงกรุงเทพธนบุรี” และรวมเทศบาลทั้งสองเข้าด้วยกัน เป็น “เทศบาลนครหลวง” ประกอบด้วย “สภาเทศบาลนครหลวง” และ “เทศมนตรี” ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง มีจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลนครหลวงไม่เกิน 36 คนและมีเทศมนตรีอื่นอีกไม่เกิน 8 คน โดยมีผู้ว่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเป็นนายกเทศมนตรีนครหลวงโดยตำแหน่งและเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน

ต่อมาปี พ.ศ. 2515 ได้มีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ปรับปรุงการบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรีและเทศบาลนครหลวงใหม่กลายเป็นรูปแบบการบริหารและการปกครองที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย จากเทศบาลเป็นองค์การบริหารใหม่เรียกว่า “กรุงเทพมหานคร” โดยให้เป็นชื่อเดียวกันกับนครหลวง และให้สามารถบริหารจัดการภายในพื้นที่ทั้งจังหวัดได้ด้วยตนเอง มีผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจาก การแต่งตั้ง อีกทั้งให้มีสภากรุงเทพมหานคร สภาเขต มาจากการแต่งตั้งเช่นเดียวกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลอำนาจระหว่างกัน

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการรวมราชการบริหารส่วนภูมิภาค คือ จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น คือ เทศบาลนครหลวง องค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี สุขาภิบาลในเขตนครหลวง กรุงเทพธนบุรี รวมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน

ดังนั้น ตามผลของประกาศคณะปฏิวัติที่ 335 จึงมีผลให้กรุงเทพมหานครมีความชัดเจนของการเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่มีลักษณะเป็นสากลมากยิ่งขึ้นในการบริหารเมืองหลวงและมีการกระจายอำนาจการบริหารออกไปยังระดับต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร อย่างกรณีของสำนักงานเขต รวมทั้งการมีสภากรุงเทพมหานคร เป็นฝ่ายนิติบัญญัติทำหน้าที่ตรวจสอบรวมทั้งทำงานของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกันไปด้วย อย่างไรก็ตามก็ดีต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การควบคุมดูแลของราชการส่วนกลาง

หลังจากที่มีการรวมเป็นเขตการบริหารราชการรูปแบบเดียว คือ กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2515 แล้วรูปแบบการบริหารกรุงเทพมหานครยังมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง คือด้วยเหตุการณ์อันไม่สงบเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ ส่งผลให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2517 ประกาศขึ้นใช้โดยมี มาตรา 16 บัญญัติว่า การปกครองท้องถิ่นทุกระดับ รวมทั้งนครหลวง ให้มีสภาท้องถิ่น และผู้บริหาร หรือคณะผู้บริหารปกครองท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในท้องถิ่นนั้น นั่นคือ ทำให้กรุงเทพมหานครจะต้องเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งดังกล่าวด้วย

การตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครขึ้นมาครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ทำให้ได้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่มาจาก การเลือกตั้งคนแรก คือ นายธรรมบุญ เทียนเงิน แต่การเลือกตั้งครั้งนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ 4 ปี ทั้งนี้เพราะเกิดการขัดแย้งกันอย่างรุนแรง จึงทำให้ผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร และสภากรุงเทพมหานคร ต้องพ้นจากตำแหน่ง และต่อมาได้มีการแบ่งส่วนราชการตามพื้นที่ ออกเป็น 24 เขตตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ฉบับนี้ ได้กำหนดฐานะและ รูปการปกครองการบริหารของกรุงเทพมหานคร แตกต่างไปจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 หลายประการ กล่าวคือ กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นนครหลวง ฉะนั้น กรุงเทพมหานคร จึงมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากการควบคุมการบริหารราชการส่วนภูมิภาค และการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นของใหม่ในขณะนั้น และจะมีการเลือกตั้งผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้มีส่วนในการกำหนดรูปแบบได้ประชุมปรึกษาหารือกันว่า จะใช้ชื่อผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนี้ว่าอย่างไร เพราะผู้บริหารที่ได้รับการเลือกตั้งมาใช้ว่าเป็นนายกเทศมนตรีหรือนายกจังหวัดเพราะมีเป้าหมายมิใช่เป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาคที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง โดยได้พยายามศึกษารูปแบบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่เป็นนครหลวงหรือมหานคร จากต่างประเทศแต่ในขณะนั้นได้พิจารณาแล้วไม่สามารถหาชื่อผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบนครหลวงหรือมหานครที่เหมาะสม ที่เป็นภาษาไทยได้ ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิผู้หนึ่งในที่ประชุมครั้งนั้นเสนอว่า เมื่อยังไม่สามารถหาชื่อผู้บริหารท้องถิ่นรูปแบบนครหลวงหรือมหานครได้ ก็ควรใช้ชื่อว่า “ผู้ว่าราชการจังหวัดนครหลวง” ไปก่อน และได้ใช้เรื่อยมาตั้งนั้นผู้คนจึง สับสนระหว่างตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (ซึ่งเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค) กับ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ซึ่งเป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ) จนทุกวันนี้

อ้างอิง : <https://www.naewna.com/politic/479351>



ข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการเลือกตั้ง

โดย...โคทม อาริยา



ขณะนี้กำลังมีการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญกันอยู่ มีทั้งผู้เสนอให้แก้ไขบางมาตรา และผู้เสนอให้ยกร่างรัฐธรรมนูญกันใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ที่มาจากการเลือกตั้ง ในเรื่อง สสร. อย่างน้อยก็มีข้อเสนอของโกคิน พลกุล ที่ยื่นให้แก่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ข้อเสนอของโกคินสรุปได้ดังนี้ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) มี 200 คน ทั้งหมดมาจากการเลือกตั้ง โควต้าหรือเกณฑ์จำนวนประชากรต่อ สสร. 1 คนนั้น เท่ากับประชากรทั้งประเทศหารด้วย 200 จังหวัดใดมีประชากรต่ำกว่าหรือเท่ากับโควต้า ให้มี สสร. 1 คน จังหวัดอื่นมี สสร. 2 หรือ 3 หรือ 4 คน

ถ้ามีประชากรเป็น 2 หรือ 3 หรือ 4 ... เท่าของเกณฑ์โควต้า เมื่อรวมทุกจังหวัดแล้ว ยังได้ สสร. ไม่ครบ 200 คน ให้เพิ่ม สสร. แก่จังหวัดที่มีเศษจากการหารจำนวนประชากรด้วยโควต้าสูงกว่าเพื่อน ได้รับจัดสรร สสร. เพิ่มอีก 1 คน จนครบจำนวนรวม 200 คน ในการเลือกตั้ง สสร. ให้ใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งเลือกผู้สมัครได้ 1 คน เมื่อ สสร. ร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว ให้มีการออกเสียงประชามติว่าจะรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญที่ สสร. ยกร่างมา

ถ้ามี สสร. ได้ก็ดี แต่ถ้ากว่าจะมี สสร. จะต้องรอไปพลางก่อน เราก็คงติดอยู่กับรัฐธรรมนูญที่ “ออกแบบมาเพื่อพวกเรา” ฉบับนี้ และติดอยู่กับระบบเลือกตั้งที่มีปัญหาหลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการค้าฉ้อ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ (แบบ บ/ช.) ที่ถูกลูกกั่งอยู่เช่นนี้ อีกทั้งในไม่ช้า (เขาสัญญามาเป็นปี ๆ แล้ว) จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งบ่งกันมากกว่าอาจมีการซื้อเสียงในบางเขต แต่ดูเหมือนว่าผู้รับผิดชอบจะละเลยวิธีการแก้ปัญหาคือการซื้อเสียงที่ตรงจุดที่สุด นั่นคือเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมือง ให้มีอาสาสมัครส่งเสริมการเลือกตั้งและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งให้สุจริตและเที่ยงธรรม

บทความนี้จะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยพลอยหวังไปด้วยว่าความเห็นที่จะเสนอนี้ อาจเป็นแนวทางที่ กกต. จะนำไปใช้ในการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น และการออกเสียงประชามติไปพร้อมด้วย เพราะถึงจะแก้ไขรัฐธรรมนูญบางมาตราก็ดี หรือยกร่างใหม่ก็ดี ความเป็นไปได้สูงที่จะมีการออกเสียงประชามติ เช่น ถ้าจะแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 ที่ว่าด้วยวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงมาตราเดียว (ควรแก้ไขมาตรานี้เป็นอย่างยิ่ง เพราะแทบจะปิดหนทางแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ “ออกแบบมาเพื่อพวกเรา” ฉบับนี้) รัฐธรรมนูญปัจจุบันก็บังคับให้ต้องลงประชามติอยู่ดี

ขอย้อนไปที่รัฐธรรมนูญ ปี 2540 ที่ทำให้เกิดองค์กรอิสระต่าง ๆ รวมทั้ง กกต. รัฐธรรมนูญดังกล่าวกำหนดไว้ในมาตรา 327 (7) ว่า พ.ร.ป. ว่าด้วย กกต. อย่างน้อยต้องบัญญัติ “การรับรองและการแต่งตั้งผู้แทนองค์การเอกชนเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง” พ.ร.ป. ว่าด้วย กกต. ปี 2541 มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมขององค์การเอกชนไว้สองที่ด้วยกันคือ มาตรา 10 (9) “... หรือสนับสนุนองค์การเอกชนในการให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

และในมาตรา 20 วรรคสองว่า “ในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้งมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนขององค์การเอกชนที่ได้รับรองตามวรรคหนึ่ง เพื่อช่วยดูแลตรวจสอบการเลือกตั้ง และรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบ ในกรณีที่พบเห็นว่าการเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย” ถ้ามาตรานี้ใช้บังคับอยู่ องค์การเอกชนสามารถตรวจสอบ กกต. ได้ด้วย และอาจแย้ง กกต. ได้ด้วยว่าการคำนวณและจัดสรร ส.ส. บ/ช. ไม่น่าจะสอดคล้องกับกฎหมาย

อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญ และ พ.ร.ป. ว่าด้วย กกต. ฉบับปัจจุบัน ไม่ได้ระบุถึงบทบาทขององค์การเอกชนในการเผยแพร่ประชาธิปไตยและตรวจสอบการเลือกตั้งเหมือนเมื่อปี 2540-2541 หากมีการใช้ถ้อยคำอื่น เช่น ในการตรวจสอบการเลือกตั้ง มีบทบัญญัติในมาตรา 35 ดังนี้

“เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการณ์ในการเลือกตั้งเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการหรือกรรมการทราบได้ตามสมควร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน การสนับสนุนทางการเงิน การรายงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด และให้เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปด้วย”

ในเรื่องนี้ มีข้อน่าสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ มาตรา 35 นี้ ไม่ใช่คำว่า “องค์การเอกชน” จึงไม่แน่ใจว่าคำว่า “กลุ่มบุคคล” ที่เขียนไว้ในมาตรานี้ จะหมายรวมถึง “องค์การเอกชน” ได้หรือไม่ ทั้งนี้ องค์การเอกชนเคยได้รับการรับรองจาก กกต. ในการเลือกตั้ง ส.ว. ตั้งแต่ปี 2543 และในการเลือกตั้ง ส.ส. ตั้งแต่ปี 2544 อย่างไรก็ตาม น่าจะตีความที่เป็นประโยชน์แก่ความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้ง และเขียนรวมไว้ในระเบียบของ กกต. ว่าองค์การเอกชนเป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้ง รวมทั้งตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริตแก่ กกต. ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้มีบุคคลที่มีจิตอาสาในเรื่องนี้ มาช่วยให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกผู้ที่จะมาทำงานแทนประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี น่าเสียดายที่ในการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 กกต. ไม่ได้ใช้มาตรา 35 ให้เป็นประโยชน์ แม้ดูเหมือนว่าจะมีการยกร่างระเบียบในเรื่องนี้ โดยอ้างอิงระเบียบที่เคยมีมาแล้ว แต่ก็ไม่เป็นผล ดังนั้น ถ้ามีโอกาสแก้ไขมาตรานี้ ขอให้ทวนวลีที่ว่า “คณะกรรมการอาจแต่งตั้ง” ด้วยวลีใหม่คือ “ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง” และผู้ที่ถูกแต่งตั้งควรเป็นบุคคล ข้อความที่ขอแก้ไขคือ “ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง บุคคล คณะบุคคล ตัวแทนองค์กรชุมชน ตัวแทนองค์กรเอกชน หรือผู้ที่สังกัดสถาบันการศึกษา ...”

การมีส่วนร่วมของประชาชน และขององค์กรเอกชน ยังมีบัญญัติไว้ในมาตรา 22 วรรคหนึ่ง (5) ที่กำหนดให้ กกต. มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

“ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน ในการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเลือกตั้ง หรือความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด”

อยากทราบเหมือนกันว่า กกต. กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้แล้วหรือยัง เรื่องนี้ไม่น่าจะล่าช้า เพราะกฎหมายบัญญัติเป็นหน้าที่ของ กกต. และ พ.ร.บ. กกต. ได้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2560 ร่วมสามปีแล้ว อนึ่ง ถ้อยคำที่ใช้ในมาตรานี้ ชวนให้สงสัยถึงการวางตัวของผู้เขียนว่ามีความรู้เหนือประชาชนจริงหรือ เพราะกล่าวถึงความรู้ที่ถูกต้องที่จะให้แก่ประชาชนถึงสองครั้ง

ลองหันมาพิจารณา พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. คู่มือ มาตรา 9 บัญญัติเรื่องการมีส่วนร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งดังนี้

“ในการจัดให้มีการเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กรชุมชน ชุมชน รวมตลอดทั้งประชาชนทั่วไป ให้มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลต่อคณะกรรมการ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม การส่งเสริม สนับสนุน และการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรการคุ้มครองมิให้เกิดอันตรายแก่ผู้แจ้งเบาะแส หรือข้อมูล รวมตลอดทั้งมาเนื่อที่ตรการรักษาความลับของผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลด้วย”

เห็นได้ว่า กฎหมายกำหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้หลายแห่ง เพียงแต่ไม่มีการดำเนินการ เพราะการล่าช้าในการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการโดย กกต. ใช่หรือไม่

เนื่องจากเนื้อที่ของบทความมีจำกัด จึงขอเขียนต่อในเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในมาตรา 128 ที่บัญญัติการคำนวณหาจำนวน ส.ส. บ/ช. ของแต่ละพรรคการเมือง ซึ่งผมเชื่อว่า การตีความมาตรานี้ของ กกต. ยิ่งคลุมเครือและน่าจะขัดกับข้อความที่เขียนไว้ในกฎหมาย

อ้างอิง : <https://www.posttoday.com/politic/columnist/617600>

ดม ชด ลัก

น.

ขอให้ 17 ส.ส. ปชป. ลาออกแล้วไปตั้งพรรคใหม่



ตอนนี้คนส่วนใหญ่มีวามพะวงกับโควิด-19 ทั้งรัฐบาล หมอ พยาบาล และอาสาสมัคร ต่างคนต่างช่วยกัน ไม่มีเวลามาเล่นการเมือง

ต่างจากพรรคประชาธิปัตย์ ที่เกิดมาเพื่อเล่นการเมืองอย่างเดียว

โดยเฉพาะ 17 ส.ส. ที่ประกาศว่าจะไม่ "พายเรือให้โจรนั่ง" ก็ไม่เข้าใจว่า 17 ส.ส. สายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จะเอาอย่างไร

เนื่องจากพรรคประชาธิปัตย์ มีมติเข้าร่วมรัฐบาล มีเพียง ส.ส. กลุ่มนี้ไม่อยากจะเข้าร่วม แต่ต้องทำตามมติพรรค ครั้นร่วมรัฐบาลไปสักระยะ ก็เริ่มมีปฏิกิริยาจาก ส.ส. กลุ่มที่ไม่อยากร่วมนี้ออกมาป่วนรัฐบาลเป็นระลอก

คนกลุ่มนี้ไม่เข้าใจการทำหน้าที่ ส.ส. คนกลุ่มนี้ไม่เข้าใจการเมืองหรืออย่างไร ว่าเมื่อตกลงร่วมรัฐบาลได้ จัดสรรโควตาเก้าอี้รัฐมนตรี เลขาฯ ที่ปรึกษา และผู้ช่วยรัฐมนตรี ไปจนถึงโควตาเก้าอี้ต่างๆ ในสภาแล้ว ก็ถือว่าจบ

เป็น ส.ส. หากไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ก็ทำหน้าที่ในสภา นำความเดือดร้อนของประชาชนมาตั้งเป็นกระทู้ถามรัฐมนตรี หรืออภิปราย เสนอกฎหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน

คือให้คุ้มกับเงินเดือนที่รับมาจากประชาชนเดือนละแสนกว่าบาท และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นอีก...

หากไม่ชอบรัฐบาลนี้ ทำไม่ได้เมื่อพรรคมีมติร่วมรัฐบาลแล้ว ไม่ใช่พอจะใช้สิทธิใช้เสียงในสภา อาศัยจุดอ่อนที่รัฐบาลเสียงปรี่มน้ำ ก็มีเงื่อนไขอย่างโน้นอย่างนี้ถึงจะช่วยโหวต

แบบนี้เขาเรียกว่าเล่นการเมืองแบบตีรวน

พอฝ่ายค้านเขาเสนอญัตติอะไรที่ต้องการประณามหยามเหยียดรัฐบาล ก็ไปเอากะฝ่ายค้าน ทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในรัฐบาล หรือที่เรียกว่า หอกข้างแคร่

เข้าใจและเห็นใจเพราะหลายคนที่ไม่พอใจพรรคก็ลาออกไปแล้ว อย่าง นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ลาออกไปอยู่กับพรรคก้านันสุเทพ, พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ลาออกไปเป็นที่ปรึกษานายกฯ และกรณ์ จาติกวณิช ลาออกไปตั้งพรรคใหม่ชื่อ กล้า

คนเหล่านี้เขามีจุดยืน เมื่อไม่สามารถร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ได้ก็ลาออกจาก ส.ส. ลาออกจากพรรคไปสังกัดพรรคใหม่ หรือไปตั้งพรรคใหม่ อันนี้ลืกลืว่าแน่

ตรงข้ามกับ 17 ส.ส. ที่ประกาศว่า จะไม่พายเรือให้โจรนั่ง ทำไม่ถึงทำอย่างนี้ หากไม่ประสงค์จะร่วมรัฐบาล หรือคิดว่าเรือที่พายอยู่เป็นเรือโจร ทั้ง 17 ส.ส. ควรจะลาออกจากพรรค ลาออกจาก ส.ส. ไปตั้งพรรคใหม่ แน่แน่นอนว่าไม่มีใครบังคับแน่นอน

แทนที่จะมาประกาศ มาข่มขู่ หรือมายื่นเงื่อนไขว่ารัฐบาลจะต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ มันเพื่ออะไร เพราะในเมื่ออาศัยชายคาพรรคประชาธิปัตย์ หากพรรคประชาธิปัตย์ยังร่วมรัฐบาลอยู่ แล้ว 17 ส.ส.ไม่พอใจ ไม่อยากร่วมรัฐบาล

ก็ต้องลาออกจาก ส.ส.และลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ จะได้ฟันฟันธนาการว่าเป็น ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ จะได้ฟันฟันธนาการว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาล

ดีกว่าให้เขาตำว่า “มือไม่พายเอาเท้าราน้ำ”

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/422215?adz=>

วันที่ 13 มีนาคม 2563 - 15:50 น.

ปัญญาชน อ่านมีอบนักศึกษา การตื่นรู้ครั้งใหญ่ 14 ตุลาซ้อนพฤษภาทมิฬ



รายงานพิเศษ

การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและโครงสร้างอำนาจ นับจากหลัง 2475 ล้วนมาจากการเมืองมวลชนนอกสภาเป็นด้านหลัก

มีบางครั้งที่การแย่งชิงอำนาจในหมู่นักการทหาร-กับการบิดผันการใช้อำนาจของนักการเมืองเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว ผสมโรง ทำให้เกิดการเปลี่ยนชั่วคราว

เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 และ 6 ตุลาคม 2519 ล้วนมาจากเหตุ-เจือสม จากความเดือดร้อนทางสังคม-เศรษฐกิจ และความไม่เท่าเทียม-การใช้อำนาจในทางมิชอบของผู้มีอำนาจและความขัดแย้งในหมู่ผู้มีอำนาจ

โลกาภิวัตน์ และปมผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้มีอำนาจ กับกลุ่มทุนใหญ่ทั้งในประเทศ-และทุนข้ามชาติ ผสมเข้าด้วยการมีเครือข่ายที่ทำให้ “สถาบันหลัก” สะเทือน

นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้วยการ “รัฐประหาร”

แต่การลุกขึ้นสู้ของพลังนักศึกษา ที่ทั่วโลกยอมรับตัวเลข กว่า 5 แสนคน ในยุค “14 ตุลา” คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจ-สังคมและเศรษฐกิจครั้งใหญ่

มีอบอแกนิกส์ ที่รวมเหล่านักศึกษา ปัญญาชนในทศวรรษนี้ อุบัติขึ้นแบบ “แฟลชม็อบ”

มีข้อเรียกร้องที่มากกว่าอีเวนต์การเมืองธรรมดา

และนี่คือที่มาของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเมือง ในทศนะของปัญญาชน

ปรากฏการณ์ในรอบ 30 ปี

“ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา” สื่อมวลชน นักคิด นักเขียนแห่งทศวรรษใหม่ มองการตื่นตัวของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อม ๆ กันเรื่อยไปจนถึงนักเรียนในระดับมัธยม เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ 30 ปี ถ้านับในเชิงปริมาณ ทั้งจำนวนผู้ชุมนุมและจำนวนสถาบันที่เข้าร่วม น่าจะมีมากกว่าครั้งเมื่อเกิดเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ 2535 อย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน คนรุ่นก่อนที่เคยผ่านเหตุการณ์ทางการเมืองในยุคเก่าจึงยากที่จะทำความเข้าใจ กระทั่งไม่อยากจะเข้าใจ จึงได้แต่ผลิตชุดคำอธิบายที่ผิดฝาผิดตัว และไม่ได้ช่วยนำไปสู่คำตอบและทางออกของสังคมที่ดีขึ้น หรือดีกว่า

นำมาสู่ปัญหาการตกยุค หลงยุค จนกลายเป็นความแตกต่างทางความคิดของคนแต่ละยุค (generation division) ซึ่งสร้างปัญหาทั้งในระดับครอบครัว (พ่อแม่ VS ลูก) สถาบันการศึกษา (ครูบาอาจารย์ VS ลูกศิษย์) กระทั่งกลายเป็นปัญหาใหญ่ในระดับชาติ (รัฐบาล VS ประชาชน) และถ้ายิ่งอ่านปัญหาไม่ขาด อาจนำมาสู่ความขัดแย้งใหญ่ในระดับชาติ ที่คนในชาติไม่เคยคิด ไม่เคยจินตนาการ และไม่เคยพบพานมาก่อน

นักเรียน นักศึกษา กระทั่งคนทำงานวัยหนุ่มสาวเหล่านี้ คือ คนที่เกิดและเติบโตขึ้นมาในยุคการปฏิวัติเทคโนโลยีใหญ่ของโลก

นับจาก มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก สร้างเฟซบุ๊กในปี 2004 การก่อเกิดของทวิตเตอร์ในปี 2006 ซึ่งถูกเร่งปฏิริยาด้วยการเปิดตัวไอโฟนของ สตีฟ จ๊อบส์ ในปี 2007 ตามมาด้วยเทคโนโลยีสมาร์ตโฟนที่เชื่อมคนทั้งโลกเข้าด้วยกัน อันเป็นเทคโนโลยีพลิกผันที่ทำให้เกิดการดิสรรัptionไปทั่วทุกวงการ

หนักกลับมามองเมืองไทยในช่วงเวลาเดียวกัน เรามีการประชุมสนธิสัญญาใหญ่ ๆ 3 ครั้ง นับจากมีอบเสื่อเหลียง พันธมิตร มีอบเสื่อแดงราชประสงค์ มีอบนกหวีดแยกปทุมวัน จนนำมาสู่การรัฐประหาร 2 ครั้ง และครั้งหลังสุดกินเวลาในอำนาจนานกว่า 5 ปี และยังไม่มีการทำอะไรที่จะยุติเมื่อใด

ในขณะที่โลกและประเทศเพื่อนบ้านก้าวไปข้างหน้า ประเทศไทยกลับถูกดึงให้ล่าหลังลงในทุก ๆ มิติ นำมาสู่การสูญเสียโอกาสในชีวิตของคนหนุ่มสาวที่เติบโตขึ้นมาในช่วงเวลานี้ ในขณะที่ความเหลื่อมล้ำเพิ่มทวี จนประเทศไทยขึ้นมาอยู่ในอันดับหนึ่ง บริษัทยักษ์ใหญ่มั่งคั่งร่ำรวยขึ้น แต่คนหนุ่มสาวกลับไม่สามารถเอื้อมถึงอนาคตของพวกเขาได้ เพราะอนาคตทั้งหลายตกอยู่ในมือคนเพียง 1% ของสังคม

นโยบายการเมือง ชี้อาตนาอนาคต

ภิญโญ เสนอทางออกว่า “สังคมไทยจึงต้องเตรียมรับมือกับการตื่นขึ้นครั้งใหญ่ของคนหนุ่มสาวไทยว่า เราจะนำไฟอันร้อนแรงนี้ไปใช้ในการสร้างอนาคตของพวกเขาอย่างไร ไฟย่อมมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ถ้าเรากำหนดทิศทางและการใช้งานได้ แต่ถ้าเราเร่งโหมเปลวไฟ ไฟนั้นย่อมเผาบ้านเมืองและผู้คนที่ให้มอดไหม้ และคงไม่มีผู้ใดได้ประโยชน์จากไฟนั้น”

“การกำหนดบทบาท ท่าที และวิธีการดำเนินนโยบายทางการเมือง ต่อการตื่นรู้ใหญ่ในครั้งนี้ จะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดอนาคตของประเทศไทยในช่วงเวลานับจากนี้”

ตุลา 2516-19 ช้อนพฤษภามิมิพ

“ไชยันต์ ไชยพร” นักวิชาการรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มองว่า พลังนักศึกษาแฟลชม็อบครั้งนี้จะไม่ใช่ 14 ตุลาเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้น 14 ตุลา 6 ตุลา และพฤษภามิมิพอยู่ในการชุมนุมชุดนี้ แต่พลังการเคลื่อนไหวจะมาเทียบกับการเคลื่อนไหวของปัญญาชน ตอน 2475 ไม่ได้ เพราะตอนนั้นคือเป้าหมายที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นระบอบกษัตริย์ไทยมาเป็นภายใต้รัฐธรรมนูญ ตอนนี้เป็นระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแล้ว ซึ่งเป็นคำกว้าง เพราะกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญของอังกฤษ มีมาตั้งแต่ปี 1688 พระราชอำนาจใต้รัฐธรรมนูญก็มีขึ้น ๆ ลง ๆ

คล้ายกับการก่อตัวมีอบเดือนตุลา

ขณะที่ “สุรชาติ บำรุงสุข” นักวิชาการด้านความมั่นคง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งในอดีตแกนนำนักศึกษาเดือนตุลา วิเคราะห์ว่า “มีอบคนเดือนตุลากับยุคปัจจุบัน เงื่อนไขต่างกัน เพราะมีอบ 14 ตุลา มีระยะเวลาการก่อตัวของมีอบมานานแล้วจึงเป็นมีอบลักษณะค้ำคั้น ส่วนมีอบในยุคปัจจุบันเพิ่งเห็นการก่อตัวเท่านั้น และอาจไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขแบบในอดีต”

“โจทย์สำคัญคือจะเห็นมือบเกิดขึ้น และเกิดขึ้นหลาย ๆ ที่พร้อมกันเป็นภาพใหญ่มากกว่า ไม่ใช่หมายความว่าเห็นมือบระยะยาวเหมือนมือบเดือนตุลา”

“มือบนักศึกษาขณะนี้ ถ้าเปรียบเทียบกับกันคงเหมือนช่วงก่อน 14 ตุลา แต่มันเป็นช่วงปี 2514-2515 หรือเข้าสู่ช่วง 2516 ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่าง ไม่ได้มีนัยของคนรุ่นใหม่ฝ่ายเดียว แต่รวมถึงการออกมาของชนชั้นกลาง กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่ไม่พอใจสังคมไทย คนที่ได้รับผลกระทบจากเงื่อนไขเศรษฐกิจยังไม่ออก เป็นแต่เพียงเริ่มก่อตัวชัดเจนขึ้น”

เศรษฐกิจแย่ ชนชั้นกลางออกแน่

“สุรชาติ” วิเคราะห์ว่า คนชั้นกลางไม่ว่าเป็น ฝ่ายก้าวหน้า หรือฝ่ายอนุรักษนิยม สุดท้ายแล้ว หากเศรษฐกิจดำเนิน ทั้งสองปีกจะออกมาล้มรัฐบาล

“ถ้าเศรษฐกิจผันแปร แล้วตกต่ำมาก ๆ ชนชั้นกลางสายอนุรักษนิยมก็อยู่ไม่ได้ และจะเปลี่ยนเป็นชนชั้นกลางที่ต่อต้านรัฐบาล เห็นอย่างนี้ทั่วโลกในทางรัฐศาสตร์ ดังนั้น พลังวันนี่ไม่ใช่จุดชี้ขาด เพราะกำลังเห็นการเปลี่ยนแปลงว่าเศรษฐกิจไทย รัฐบาลจะแบกไหวไหม และเศรษฐกิจไทยจะตกลงมากกว่าในปัจจุบันหรือไม่”

“มือบเศรษฐกิจ ที่เราพูดถึงเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างที่เห็นมากในปีสองปีที่ผ่านมาในเวทีโลก โดยเฉพาะฝรั่งเศส ซิลี โคลอมเบีย อิรัก อิหร่าน แต่เรายังไม่เห็นมือบเศรษฐกิจในเอเชียจริง ๆ เพราะในฮ่องกงเป็นมือบการเมือง แต่ในขณะเดียวกัน เราเห็นเศรษฐกิจไทยที่ประสบปัญหาหนัก ทำให้เกิดคำถามว่าอาจจะมีมือบที่มีจุดเริ่มต้นทางเศรษฐกิจมากกว่าจุดเริ่มต้นทางการเมือง ซึ่งการเมืองกับเศรษฐกิจไม่ได้แยกออกจากกัน แต่การรวมตัวของการประท้วงมีสาเหตุอะไรเป็นสาเหตุหลักมากกว่ากัน”

“ซึ่งปัจจัยเศรษฐกิจจะเป็นประเด็นใหญ่ เพราะเข้าไตรมาสแรกความชัดเจนของสัญญาณเศรษฐกิจทรุดกว่าที่เราคิด เพราะเรื่องบางเรื่องเกินวิสัยที่รับมือ เช่น ผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโรค และเผชิญปัญหาภัยแล้ง และยังไม่มีการประเมิน คือ ฝุ่น PM 2.5 ว่ากระทบทางเศรษฐกิจแค่ไหน ขณะที่แนวโน้มสงครามการค้ายังอยู่ต่อเนื่องในเวทีโลก ปี”63 จะเป็นปีที่ปัจจัยภายนอกมากระทบเศรษฐกิจไทย”

“และการระบาดของโรคมีแนวโน้มกลางปีแล้วค่อนข้างไปปลายปี เมื่ออากาศเย็นหวนกลับมาใหม่ การระบาดของเชื้อโรคก็เกิดปัญหา ดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้มีปัจจัยที่คาดเดาได้ลำบาก เพราะเราประเมินช่วงต้นปี”63 เท่านั้น”

มือบเศรษฐกิจแรงกว่าแฟลชมือบ

“สุรชาติ” ประเมินว่า นอกจากนี้นี้ยังต้องดูเศรษฐกิจไทยหลังสงกรานต์ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดใหญ่ การกลับมาภูมิภาคของประชาชนต่างจังหวัดจะเป็นภาพสะท้อนชัดเจน ถ้าเศรษฐกิจดี สงกรานต์จะสนุก แต่ถ้าเศรษฐกิจซบเซาจะเป็นสงกรานต์ที่ท้อ ซึ่งปีใหม่ที่ผ่านมาก็ใหม่ท้อกว่าที่คิด สงกรานต์จะเป็นภาพสะท้อนอีกชุดหนึ่งที่จะเห็นในปัจจุบัน

ยังเชื่อว่าหลังสงกรานต์ไตรมาส 2 ยังไม่ดี เพราะยังมีสัญญาณลบเยอะ เช่น โควิด-19 จบหรือไม่ ถ้าไม่จบไม่มีปัจจัยบวกเลย โรงแรมเริ่มปิดกิจการ

“มือบเศรษฐกิจ 40 ไม่ใช่มือบขนาดใหญ่ เป็นมือบแค่กลุ่มชนชั้นกลางในเมือง ถ้ามีปัญหาเศรษฐกิจ เชื่อว่าจะมีหลากหลายอาชีพออกมา ที่วันนี้เกือบทุกอาชีพ เกือบทุกเศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ ทั้งระดับกลาง ระดับล่าง รวมถึงเศรษฐกิจระดับบนก็ถูกกระทบ ที่เห็นชัดคือ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจขายรถระดับไฮเอนด์ก็ไปไม่ได้ ดังนั้น มือบเศรษฐกิจน่าจะกลัวกว่าแฟลชมือบนักศึกษา เพราะนี่คือชีวิตปากท้องซึ่งเป็นของจริง”

เมื่อลมเปลี่ยนแปลงพัดมาอีกระลอก รัฐบาลไม่อาจประมาทแฟลชมือบได้

อ้างอิง : <https://www.prachachat.net/politics/news-431893>